



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

**ไม่มีคนไทยป่วยใหญ่ในวันแรก
18 ราย เป็นโรฮีนจา**

ที่เคมกักตัวไว้ศูนย์สะเคา ศบค.ยิ้มออก ไม่พบคนไทยติดเชื้อไวรัสก่อโรค
สงขลา ระบุ 40 ยะลา 0 ราย โควิด-19 เป็นวันแรก แม้พบผู้ติดเชื้อยืนยัน 18 ราย
ต้องส่งสธ.ตรวจรอบสาม แต่ทั้งหมดเป็นต่างด้าวในศูนย์กักกัน อ.สะเดา จ.
สงขลา ขณะที่คนป่วยรักษาหายเพิ่ม ★ มีก่อนหน้า 18



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

ไม่มีคนไทย

☆ ต่อจากหน้า 1

อีก 1 ตามด้วยมี 84 จังหวัดไร้ผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 28 วัน ส่วน 40 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เขายังไม่มีผลตรวจซ้ำไม่พบติดเชื้ออีก สธ.ตัดสินใจส่งตรวจรอบสามในกทม. ขณะที่ผู้ติดเชื้อไวรัสระยะทั่วโลกยังขยับไปเรื่อยๆ 4 ล้านราย ยอดตายทะลุ 2.5 แสนศพ โดยเป็นผู้ป่วยในสหรัฐฯ เกือบ 7 หมื่นศพ หลังจากไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้ผู้ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรง (โควิด-19) มาตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา และมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากไวรัสระยะถึง 54 ราย ซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ แต่ล่าสุดคนไทยติดเชื้อไวรัสระยะเป็นศูนย์เป็นครั้งแรก

★ ต่างคำติดเชื้อ 18 ราย

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 4 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิทยุ โยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันว่า ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้เพิ่มขึ้น 18 ราย ทั้งหมดเป็นต่างคำจากศูนย์กักกัน อ.เสฉา จ. สงขลา ขณะยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 2,987 ราย มีรักษาหายป่วยเพิ่ม 1 ราย รวมหายกลับบ้านแล้ว 2,740 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 193 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดผู้เสียชีวิตรวมทั้ง 54 ราย ทั้งนี้ กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้ออยู่ในวัย 20-29 ปี ส่วนรายใหม่ที่พบวันนี้ 18 รายนั้นเป็นหญิงอายุ 13-22 ปี จำนวน 17 ราย และเป็นผู้ชายอายุ 10 ปี 1 ราย รวมแล้วเจอในศูนย์กักกันจำนวน 60 ราย โดยเมื่อวันที่ 25 เม.ย. เจอไปแล้ว 42 ราย สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 28 วัน มี 84 จังหวัด โดยเพิ่มขึ้น 2 จังหวัด คือ สระบุรี และอุบลราชธานี ส่วนจังหวัดที่มีผู้ป่วยในช่วง 28 วัน มี 34 จังหวัด ถือว่าขณะนี้เท่ากันแล้ว

★ 40 รายยะลาตรวจรอบสาม

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงกรณี ยะลาที่มีการค้นหาเชิงรุกในชุมชนและผู้พบผู้สงสัยติดเชื้อจำนวน 40 รายนั้น ได้ส่งเชื้อไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา พบว่าทั้ง 40 รายไม่พบเชื้อผลที่ออกมาไม่มีผลตรงกับที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จึงจะมีการตรวจซ้ำอีกครั้ง โดยจะส่งผลเชื้อมาตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ 40 รายนี้ยังไม่ยืนยันชัดเจนที่จะประกาศ หากผลออกมาอย่างไรจะไม่มีการเปิดเผยแน่นอนการได้รับข้อมูลระดับตำบล อำเภอ หมู่บ้านเป็นเรื่องที่ดี เราจะได้ช่วยกันทำให้ได้รับรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน จะทำให้เราพ้นจากการติดเชื้อนี้ไปได้ การตรวจนั้นยังเจอเยอะ เรวยิ่งชอบ แสดงถึงการค้นหาผู้ป่วยที่มีสมรรถนะของคนในพื้นที่หากถามการตรวจที่ผ่านมาเน้นเพียงพอหรือยัง เราตรวจเจอแล้ว 2 แสนกว่าตัวอย่าง โดยภาคเอกชนมีตัวเลขสูงสุด เราพอใจในระดับหนึ่ง แต่

เจอเยอะแต่พอมารู้ว่าหลังเราตรวจเยอะแต่เจออยู่นั้น เพราะมาตรฐานการควบคุมโรคของเราทำได้ดี

★ สุดใจไม่มีคนไทยติดเชื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จากยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั่วประเทศที่ ศบค.แถลงในครั้งนี ทางศูนย์ข้อมูล Covid-19 ยังได้ทำกราฟิกเผยแพร่ออกมาเป็นภาพคนชูดึงลักษณะคนยิ้มแย้มด้วยความดีใจพร้อมข้อความ "ในที่สุด... ตัวเลขคนไทยติดเชื้อเป็นศูนย์" เพราะแม้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่แถลงอยู่ที่ 18 ราย แต่ทั้งหมดเป็นต่างคำในศูนย์กักกัน อ.เสฉา จ.สงขลา

★ ตรวจซ้ำผลลดเคลื่อน

สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตามภูมิภาคต่างๆ เริ่มที่ จ.ยะลา หลังมีการเปิดเผยพบผู้ติดเชื้อ 40 คน จากการตรวจปฐพีรคัดกลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยจนต้องมีการตรวจเชื้อซ้ำล่าสุด นพ.สงกรานต์ 1 หมอชุมชนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลา ผลตรวจครั้งที่สองระบุว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวผลตรวจเป็นลบไม่พบการติดเชื้อ แต่รายังไม่สามารถสรุปได้เพราะต้องส่งไปตรวจซ้ำที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรุงเทพฯ เพราะการตรวจมีกระบวนการหลายอย่าง ก่อนหน้านี้ กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รับการตรวจครั้งแรกภายในห้องแล็บ รพ.ศูนย์ยะลา อุปกรณ์การตรวจอาจไม่พร้อมเหมือนกับศูนย์ใหญ่ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อธิบายได้ยาก ส่วนกลุ่มบุคคลดังกล่าวยังคงนอนพักรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆ

★ เร่งประชาสัมพันธ์ในชุมชน

ด้านนายพิพล อุซงึมม สาธารณสุขอำเภอบันนังสตา ยะล่านำทีมเจ้าหน้าที่สุกศึกษาประชาสัมพันธ์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบันนังสตา ลงพื้นที่บ้านดาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ 9 ต.ดาเนาะปูเต๊ะ เป็นพื้นที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้คำแนะนำวิธีป้องกันแก่ประชาชนโดยใช้รถกระจายเสียง 2 คัน ส่งเสียงตามสายในจุดต่างๆ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เดินพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน พร้อมมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ให้เตรียมตัวรับการตรวจหาเชื้อเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจเชิงรุกตามนโยบาย นพ.สงกรานต์ 1 หมอชุมชนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ให้มีการปูพรมค้นหาผู้ป่วยโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาด ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รายงานว่ายอดผู้ป่วยสะสมรวม 126 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 99 ราย อยู่ระหว่างรักษา 25 ราย เสียชีวิต 2 ราย

★ คม.สงขลาติดเชื้อ 18 คน

ส่วนที่ศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 18 ราย จากเดิมที่พบติดเชื้อไปแล้ว 42 ราย ตรวจพบพบว่าผู้ติดเชื้อทั้ง 18 รายเป็นชาวโรฮีนจาที่ลอบเข้ามาเมืองโดยผิดกฎหมาย ถูกกักตัวอยู่รวมกันบนชั้น 2 ของศูนย์ฯ จากจำนวนทั้งหมด 28 ราย โดยผู้ติดเชื้อแบ่งเป็นหญิง 17 ราย อายุระหว่าง 19-20 ปี และเด็กชายอายุ 10 ขวบ 1 ราย ทีมแพทย์เข้าไปเอกซเรย์เพื่อดูอาการในระบบทางเดินหายใจและการทำงานของปอด หากพบว่ามีปอดบวมจะส่งไปรักษา รพ.หาดใหญ่ ส่วนรายที่อาการไม่มากจะรักษาที่ศูนย์ฯ โดยปรับชั้น 2 ของศูนย์ฯ เป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก ชั้น นอกจากนี้แยกตัวผู้ไม่พบเชื้อออกมาพักอีกห้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น พร้อมแยกการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่ให้ปะปนระหว่างอาคาร

★ นราธิวาสเพิ่มสถานที่กัก

ขณะที่นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส กล่าวว่า พื้นที่ จ.นราธิวาส ไม่มีโรงแรมรองรับเป็นสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) เพื่อสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังโรคโควิด-19 หน่วยงานทุกฝ่ายพยายามหาสถานที่ต่างๆ แต่ติดขัดเรื่องมลชน โดยเฉพาะโรงแรมส่วนใหญ่อยู่ในใจกลางเมืองเร่งจัดหาสถานที่อื่นรองรับ 3-4 แห่ง สามารถรองรับได้ประมาณ 2 พันคน ขณะนี้มีผู้เดินทางมาจาก จ.ภูเก็ต เข้ามาในพื้นที่เพิ่มอีก 700 คน ทั้งหมดต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกสบายแจ้งทุกพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้และต้องขอขอยใจความไม่สะดวกด้วย หวังว่าทุกคนจะเข้าใจ ออดทน และก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

★ 292 ไทยกลับจากมัลดีฟส์-ฮ่องกง

ต่อมาในช่วงเย็นวันเดียวกัน ที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กลุ่มคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในหมู่เกาะมัลดีฟส์และในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางกลับถึงประเทศไทยอีกกลุ่มใหญ่ โดยกลุ่มคนไทยดักล้างในเกาะฮ่องกง จำนวน 161 คน เดินทางมาที่สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ที่ยวบินที่ 7668 ทั้งหมดผ่านการคัดกรองการติดเชื้อ และด้านตรวจคนเข้าเมืองแล้วเจ้าหน้าที่พาไปกักตัวที่โรงแรมพลาซ่าไฮซ์ ย่านรัชดาภิเษก และโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ขณะที่กลุ่มคนไทยจากหมู่เกาะมัลดีฟส์ จำนวน 18 คน เดินทางมาที่สายการบินมัลดีเวียนแอร์ไลน์ ที่ยวบินที่ Q2 9350 โดยทั้งหมดหลังจากผ่านกระบวนการคัดกรองโควิด-19 ทำประวัติการเดินทาง ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ และด้านตรวจคนเข้าเมือง ถูกเจ้าหน้าที่พาไปกักตัวที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

★ **ติดเชื่อทั่วโลกใกล้ 4 ล้านราย**

สำหรับสถานการณ์โคโรนาไวรัส “โควิด-19” ระบาดทั่วโลกใน 212 ประเทศและดินแดน ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ วันที่ 4 พ.ค.อยู่ที่กว่า 3.58 ล้านราย ผู้เสียชีวิตประมาณ 2.5 แสนราย ผู้ป่วยรักษาหายประมาณ 1.16 ล้านราย สหรัฐอเมริกายังเป็นประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดของโลกประมาณ 1.2 ล้านราย ผู้เสียชีวิตเกือบ 7 หมื่นราย ส่วนผู้ติดเชื้อมากอันดับ 2 ของโลก อยู่ที่สเปนประมาณ 2.5 แสนราย ผู้เสียชีวิตกว่า 2.5 หมื่นราย แต่ผู้เสียชีวิตในอิตาลีมากอันดับ 2 ของโลก อยู่ที่ราว 2.9 หมื่นราย ตามด้วยอังกฤษ ผู้เสียชีวิตกว่า 2.85 หมื่นราย

★ **ทรัมป์เชื้ออเมริกันตายถึงแสน**

ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์ “ฟ็อกซ์ นิวส์” ระบุผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐฯ อาจพุ่งสูงเกินกว่า 100,000 ราย แต่ยังคงหวังให้กระบวนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถพร้อมใช้ได้ภายในปลายปีนี้ แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญระบุว่าต้องใช้เวลามากกว่า 12-18 เดือน หรืออาจหลายปี นอกจากนี้ ผู้นำสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลตอบสนองแก้ปัญหาโควิด-19 ระบาดอย่างเชื่องช้า ทั้งยังกล่าวหาจีนล้มเหลวในความพยายามหยุดยั้งการแพร่กระจายของโควิด-19 ออกไปทั่วโลก นอกเหนือจากกล่าวโทษหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ ล้มเหลวในการแจ้งเตือนภัยระบาดของโควิด-19 แต่หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ ยังได้แจ้งเตือนรัฐบาลแล้วตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทั่วประเทศเมื่อช่วงวันที่ 3 พ.ค. จำนวน 1,450 ราย ตัวเลขเริ่มลดลงเล็กน้อย

★ **เชื้อโควิด-19 มาจากห้องแล็บ**

ขณะที่นายไมค์ ปอมเปโอ รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์เมื่อปีซีอีวี่พบหลักฐานจำนวนมากทำให้เชื่อได้ว่าเชื้อโควิด-19 หลุดออกมาจากห้องทดลองในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ของจีน แต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดอื่นๆ ทั้งไม่ระบุว่าหลักฐานเหล่านั้นได้มาจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ หรือไม่ และกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ก็ไม่ยืนยันคำพูดของนายปอมเปโอ ขณะที่รัฐบาลจีนเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ แสดงหลักฐานข้อกล่าวหาดังกล่าว ส่วนในพื้นที่ที่มหานครนิวยอร์กทางการสั่งปรับเงินคนฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการระบาดแล้วหลายสิบล้าน บางคนถูกปรับเงินมากถึงราว 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 32,000 บาท จากการละเมิดมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะตามพื้นที่สวนสาธารณะและชายหาดย่านควีนส์

★ **ทั่วโลกร่วมระดมทุน**

คณะกรรมการการสหภาพยุโรป ร่วมกับชาติมหาอำนาจอื่นๆ ของโลก รวมถึงอังกฤษ นอร์เวย์ ญี่ปุ่น แคนาดา ซาอุดีอาระเบีย รวมถึงธนาคารโลก และมูลนิธิองค์กรการกุศลต่างๆ ทั่วโลก ต่างเห็นพ้องให้คำมั่นร่วมมือกันอย่างแข็งขันและยาวนาน เพื่อระดมทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรืออย่างน้อยมากกว่า 8,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เร่งพัฒนาวัคซีนและหาหนทางบำบัดรักษาโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

★ **ยุโรปผ่อนปรนล็อกดาวน์**

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในยุโรปมีรายงานว่าหลายประเทศเริ่มผ่อนปรนมาตรการ “ล็อกดาวน์” โดยอิตาลีซึ่งเป็นชาติแรกที่บังคับใช้มาตรการปิดประเทศมาตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค. เริ่มเปิดประเทศอย่างช้าๆ ผู้คนได้รับอนุญาตออกจากบ้านและออกไปทำงานกันมากขึ้นเรื่อยๆ ร้านอาหารเริ่มเปิดบริการ แต่ยังไม่อนุญาตผู้คนนั่งกินที่ร้าน ส่วนบาร์และร้านอาหารเสริมยังคงปิด ผู้โดยสารใช้บริการเครื่องบินต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงการใช้พื้นที่สาธารณะอื่นๆ ในพื้นที่ร่วม

★ **รัสเซียติดเชื่อพุ่งต่อเนื่อง**

ต่างจากในรัสเซีย ที่มีรายงานว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ติดเชื้อตลอดช่วง 24 ชั่วโมงเมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมามีเกิน 10,000 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีมากกว่า 145,300 ราย ผู้เสียชีวิตกว่า 1,360 ศพ ส่วนบราซิล ภูมิภาคละตินอเมริกา ผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งเกิน 101,900 ราย ผู้เสียชีวิตมากกว่า 7,100 ศพ ขณะที่อิหร่านประเทศในตะวันออกกลาง ที่เคยมีการระบาดรุนแรง แต่ขณะนี้เริ่มมีข่าวดีเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มชะลอตัว โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดอยู่ที่ 97,500 ราย ผู้เสียชีวิต 6,203 ศพ

★ **หลายชาติเอเชียเริ่มทวงตัว**

ส่วนสถานการณ์ในเอเชีย รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขยายห้วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้ ส่วนเกาหลีใต้เริ่มเปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.นี้แล้ว หลังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ติดต่อกันมาหลายวัน แต่ทางการยังประกาศเตือนทุกคนตระหนักถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 ขณะที่ฟิลิปปินส์พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 262 ราย ผู้เสียชีวิต 16 ศพ รวมผู้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศ 9,485 ราย ผู้เสียชีวิต 623 ศพ ด้านเวียดนาม ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน 17 วัน ทำให้ทางการเริ่มเปิดโรงเรียนบางแห่ง ด้านมาเลเซียสถานการณ์ยังทรงตัว มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ราว 6,358 ราย ผู้เสียชีวิต 105 ศพ

★ **สิงคโปร์ผู้ติดเชื้อยังไม่ลด**

แต่ที่สิงคโปร์ ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศอยู่ที่ราว 18,800 ราย ผู้เสียชีวิต 18 ศพ ทางทางประกาศพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวันที่ 4 พ.ค. เพิ่มอีก 578 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ส่วนที่อินเดียทางการประกาศให้แรงงานอพยพหลายล้านคนเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมทั่วประเทศ โดยต้องจ่ายค่าตัวโดยสารรถไฟกลับบ้านกันเองก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแสดงความไม่พอใจ ทำให้พรการการเมืองฝ่ายค้านประกาศช่วยเหลือจ่ายค่าตัวรถไฟให้ชาวบ้านแทนรายละ 800 รูปี หรือราว 360 บาท โดยอินเดียพบผู้ติดเชื้อทั่วประเทศราว 42,700 ราย ผู้เสียชีวิตราว 1,400 ศพ ส่วนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตก็ไม่เพิ่มขึ้นมากอย่างก้าวกระโดดแล้ว



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**ศบค.เตือนมรสุม
การลดตึก
จะระบอบครอบ**

**ปชช.แย่งกันซื้อเปียร์
ผ้าตัวประชกไม้ไค้ณ.33**

ศบค.ห่วงประชาชนแห่แย่งซื้อเหล้า ไม่
ระวังตัวเว้นระยะห่างทางสังคม ทำเชื่อ
กลับมาระบาดเพิ่มขึ้น **อดออก ★ มีต่อหน้า 13**



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

สบค.เตือนสติ ☆ ต่อจากหน้า 1
 มาตราการผ่อนปรนขั้นต่อไป ประกันสังคมยังมีเงินจ่ายผู้ประกันตนไม่มีปัญหา เงินทุกบาททุกสตางค์ยังอยู่ ส่วนใหญ่ลงทุนในหลักทรัพย์มีนึ่งสูงถึง 82% มูลค่ากว่า 2 ล้านล้านบาท ไล่มีผู้ประกอบการกว่า 5 หมื่นราย ไม่ยอมมารับรองสิทธิผู้ประกันตน ทำจ่ายเงินช้า สบ.แถลง วันวิสาขบูชาห้ามขายเหล้าตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หารันไม่ระวังตัวโควิด-19 ระบาดรอบ 2 แนวโน้มหนักกว่ารอบแรก องค์การอนามัยโลกเตือนระวังมาตรการผ่อนคลายนกควบคุมโรคเปิดสายด่วน 8 ภาษาให้แรงงานต่างด้าวปรึกษาปัญหาโควิด บั้ง-เวฟ ไร้แจ้งความตำรวจ ถูกหนุ่มโพสต์ขยหน้ากากอนามัยขู่มขืนเงินมัดจำ สาวใหญ่พนักงานร้านอาหารผู้ป็นชื่อดัง ผูกคอตายญาติแจ้งไม่ได้เงินเยียวยาประกันสังคมตามมาตรา 38 ทั้งที่ทำงานมา 4 ปีแล้ว "จุฬารามนตรี" ออกประกาศผ่อนปรนให้ละหมาดได้ทุกวันศุกร์ แต่จังหวัดยะลาบกรให้เลื่อนไป 2 อาทิตย์เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดยังรุนแรง

กรณีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ทำทำอะไรจะไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดและลดเชื้อของประชาชนได้ ส่งผลให้รัฐบาลตัดสินใจประกาศพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.ถึง 30 เม.ย. สั่งปิดสถานที่หลายประเภทที่เป็นแหล่งชุมนุมของประชาชน นอกจากนี้ยังส่งผลให้บริษัทเอกชนจำนวนมากปิดบริษัทที่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้าย สร้างผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก เป็นที่มาของมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยการให้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินเยียวยาหลายสาขาอาชีพ ต่อมารัฐบาลประกาศ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินยกระดับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกาศ

เคอร์ฟิวทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

● สถานเสริมความงามยังห้าม
 ความสืบหน้าจากทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 4 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันการดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนว่า สถานเสริมความงามสามารถเปิดได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดมาตรการ แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่ 5 (6) ยืนยันว่าคลินิกเวชกรรมเสริมความงามมีคำสั่งปิดสถานที่เพราะมีโอกาสเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโรคอยู่ในโหมดเดียวกับโรงแรมสฟัฟบาร์ เหตุเพราะว่าการทำกิจกรรมให้เวลาในคลินิกนานและเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นค่อนข้างน้อย ยืนยันว่าต้องปิดอยู่

● ห่วงคนแห่ซื้อเหล้าไม่ระวังตัว
 เมื่อถามว่า เมื่อผ่อนปรนให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้ว ปรากฏว่ามีภคพคนจำนวนมาก แยกกันซื้อ จะส่งผลให้พบทวนมาตรการผ่อนคลายนหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขอแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่อยู่ในภาพเหล่านั้น เป็นตัวอย่างและข้อเตือนใจว่า ตอนเปลี่ยนผ่านต้องพยายามทำความเข้าใจว่า การปรับพฤติกรรมถ้าทำได้ ทำเองจะปลอดภัย ถ้าทำไม่ได้ขอหลีกเลี่ยงเหมือนเดิม ถ้าทำได้ทั้งเรื่องทำความสะอาดพื้นที่ที่กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือเจลฆ่าเชื้อโรค เว้นระยะห่างทั้งนี้และยืนอย่างน้อย 1 เมตร ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัดหรือลดเวลาที่กิจกรรมให้สั้นลงเราจะประสบความสำเร็จแห่งหนึ่งของโลกเราจึงต้องการความร่วมมือ เพื่อให้โรคออกจากประเทศไทยให้ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยไม่มีคนติดเชื้อ ถึงวันนั้นเราจะใช้ชีวิตปกติได้ ถ้าตัวเลขการติดเชื้อน้อยลงจะได้ไปสู่ระยะ 2 มีพื้นที่ไปได้มากกว่านี้ ต้องเกิดจากความร่วมมือรอบเปอร์เซ็นต์

● ชูติดเชื้อเพิ่มทบทวนผ่อนปรน
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สบค.จะจัดชุดข้อมูลเก็บเป็นสถิติ ถ้าเราผ่อนปรนแล้วตัวเลขติดเชื้อน้อยจะขยับขึ้นผ่อนปรนระยะต่อไปแต่ถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น มาตรการต้องถูกทบทวน ไม่ว่าจะให้หยุดหรือกลับไปเข้มเป็นบางครั้งที่มีข้อจำกัดมากมาย เพื่อไม่ให้เราต้องป่วย ทำให้เราไม่ต้องตายสิ่งที่เรา ร่วมกันมา 1 เดือน มีความหมายกับเรา และอีก 14 วันจากนี้มีความหมายมาก

● ประกันสังคมยื่นเงินพอจ่าย
 ด้านนายทศพล กฤตวงษ์มาน เตชะธิดา กรรมการประกันสังคม กล่าวถึงการจ่ายเงินกรณีผู้ประกันตนว่างงานจากเหตุสุดวิสัยว่ามีผู้ประกันตนยื่นขอใช้สิทธิทั้งสิ้น 1,177,841 คน มีข้อมูลยืนยันเข้ามาช้ากันหรือไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 219,537 คน เหลือผู้มีสิทธิรับเงิน 958,304 คน ว่างจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 455,717 คน จำนวนเงิน 2,354 ล้านบาท นอกจากนี้ยังดำเนินการ

207,895 คน รอขายจ้าง 50,000 คน มารับรองสิทธิลูกจ้าง 294,692 คน รวบรวมแรงงาน ส่งเร่งรัดระดมเจ้าหน้าที่ทุกกรมประสานนายจ้างให้ช่วยมารับรองสิทธิ เพื่อให้สำนักงานวินิจฉัยจ่ายเงินเยียวยา ขอยืนยันว่าประกันสังคมมีเงินพอที่จะจ่ายเงินไม่ได้หายไปไหน ยังอยู่ทุกบาททุกสตางค์ เพราะเป็นเงินของประชาชน ทั้งนี้ เรามีสายด่วน 1506 ทั่วประเทศ 250 คู่สาย แต่ขณะนี้มีสายรับว่าอาจล่าช้าบ้าง เนื่องจากมีผู้ใช้บริการเพิ่มจากปกติหลายหมื่นคนต่อวัน ประมาณ ๒ เท่าจากปกติ ยืนยันว่ามีคนปฏิบัติงานตลอดเวลา

● แฉลงทุนหลักทรัพ์ข่มขู่คนสูง
 นายณัฐชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเงินสมทบกล่าวว่า เราทำเงินในกองทุนประกันสังคมไปลงทุน 2.03 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ ลงทุนในพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังกำกับประกัน นอกจากนี้ยังมีร้อยละ 18 นำไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจความมั่นคงของกองทุน การนำเงินไปลงทุนมีคณะกรรมการประกันสังคมดูแลใกล้ชิด ประกอบด้วย ตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายองค์กร ขอให้มั่นใจว่ามีความเพียงพอจ่ายเงินเยียวยา และจ่ายสิทธิประโยชน์ทุกกรณี นอกจากนี้เรื่องการคืนเงินสมทบให้ผู้ประกันตนที่จากเดิมจ่ายร้อยละ 5 จะเหลือเพียงร้อยละ 1 ทำให้ผู้ประกันตนที่มีเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาทขึ้นไปหักเงินสมทบเดือนละ 750 บาทจะได้คืน 600 บาทเป็นเวลา 8 เดือนหรือเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท

● ตามปณิธานจ้างมารับรองสิทธิ
 นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในฐานะโฆษก สปส. เผยว่า สปส.เร่งจ่ายสิทธิประโยชน์ว่างงานให้ผู้ประกันตนมาตรา 38 ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 แต่ยังคงขาดนายจ้างรับรองการหยุดงานกว่า 5 แสนคนเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่กว่า 190 แห่ง ขนาดเล็กกว่า 50,000 แห่ง ม.ร.ว. จิตมณฑล โสณกุล รวบรวมแรงงานสั่งการให้เร่งติดตามนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้างเพื่อให้ได้สิทธิชดเชย อำนวยความสะดวกเพิ่มช่องทางมารับรองการหยุดงานผ่านระบบ e-Service นายจ้างสมัครหรือลงทะเบียนเพียงกรอกข้อมูลนายจ้างบนหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อขอทำธุรกรรม



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

ผ่านอินเทอร์เน็ต หลังจากนั้นสำนักงานประกันสังคม จะส่งแบบ สป.ส. 1-05 ไปทาง e-mail ของนายจ้าง เพื่อให้กรอกข้อมูล

▶ ปมไม่รับรองการหยุดงาน

ด้านนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด) กล่าวว่า มีตัวเลขผู้ประกอบการประมาณ 88 ลงทะเบียนขอรับสิทธิกรณี่ว่างงาน 1.1 ล้านคน ขณะนี้จ่ายไปแล้วประมาณ 5 แสนคน ส่วนอีก 5 แสนคน นายจ้างยังไม่ยื่นการหยุดจ่ายเงินเดือนประกันสังคม ต้องตามใบนายจ้างให้รับรองการหยุดงาน มีข้อมูลอยู่แล้ว จึงไม่ยากเจ้าหน้าที่ทำงานกันไม่มีวันหยุด เพื่อให้ลูกจ้างได้รับชดเชยครบถ้วนคนสัปดาห์นี้ เชื่อว่าฝ่ายนายจ้างคงกำลังวางแผนจะเอาอย่างไรกับบริษัท ต้องรีบตัดสินใจจะให้หยุดงานหรือให้ทำงานต่อเพราะลูกจ้างรอไม่ได้แล้ว ทุกคนต้องการใช้เงิน หากนายจ้างไม่รับรองการหยุดงานไม่จ่ายค่าจ้างต้องเลิกจ้างจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย ซึ่งมีกำหนดจ่ายตามอายุงาน

▶ ย้ายที่โรงเรียนไปกรมประชาฯ

นายพลวัฒน์ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีกระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทให้กลุ่มชาเลี้ยงว่า กลุ่มชาเลี้ยงถือเป็นอาชีพอิสระ มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พันบาทเป็นเวลา 8 เดือน หากถูกปฏิเสธสิทธิรอบแรกสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ เพราะเห็นว่ากลุ่มนี้เดือดร้อน กระทรวงพาณิชย์สามารถเสนอผ่านคณะกรรมการเยียวยาผลกระทบ โควิด-19 ที่มีปลัดกระทรวงเป็นคณะกรรมการ ก่อนหน้านี้กระทรวงวัฒนธรรมเสนอผ่านคณะกรรมการเยียวยาให้ช่วยกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรม ตัวเลขกลุ่มคน 20,000 คน แม้เสนอรายชื่อเข้ามากระทรวงการคลังต้องนำไปดูว่า เข้ากับอาชีพอิสระ ประกันสังคม และเกษตรกรหรือไม่ เพื่อให้ไม่ซ้ำซ้อน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า วันที่ 5 พ.ค. กระทรวงการคลังย้ายสถานที่รับร้องเรียนเงินเยียวยา 5,000 บาท จากบริเวณใต้ทางด่วน (ริมคลองประปาข้างกระทรวงการคลัง) เป็นกรมประชาสัมพันธืแทน มีเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังดูแลเพิ่มเติม

▶ ห้ามขายเหล้าเบียร์วิสาขบูชา

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโควิด-2019 เรื่องมาตรการเข้มมาตรการเฝ้าระวังนพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทย มีมาตรการผ่อนปรน ประชาชนเดินทางมากขึ้น มีการข้ามจังหวัด ทำให้มีโอกาสพบปะกันมากขึ้นมีความเสี่ยงที่จะพบผู้ป่วยมากขึ้นสัปดาห์หน้า ดังนั้นทุกฝ่ายต้องระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่า โควิด-19 จะไม่กลับมาระบาดมากอีก สำหรับกิจกรรมที่เปิดให้ประชาชนออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ จัดจ่ายชื่อขอรวมถึงสุราที่ห้างสรรพสินค้าพบว่า ประชาชนยังตระหนักสามเือนหน้าก่อนนาย และเว้นระยะห่างวันที่ 6 พ.ค. เป็นวันวิสาขบูชาไม่สามารถซื้อและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

▶ เสริมความงามยังอันตราย

นพ.โสภณกล่าวอีกว่า การแข่งขันเครื่องสำอาง แอลกอฮอล์ ผู้ขายควรให้เข้าแถวเป็นระเบียบ จัดสถานที่ลดความเสี่ยงผู้มาซื้อ หลายสถานที่สภาพออกมาถึงความไม่ปลอดภัย จะได้รับคำแนะนำการ จัดจำหน่ายให้ปลอดภัยมากขึ้น ส่วนกรณีมีผู้สอบถาม การเปิดสถานเสริมความงาม ขณะนี้ยังไม่อนุญาต สามารถเปิดได้แต่หลีกเลี่ยงกิจกรรมทั่วไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ ขณะที่มาตรการเปิดสระว่ายน้ำต้องพิจารณาในระยะต่อไป เพราะมีโอกาสที่คนจะพบกันก่อนลงสระ ทำให้เกิดความเสี่ยง

▶ อนามัยโลกเตือนผ่อนคลาย

นพ.โสภณกล่าวต่อว่า ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศคือ ค่าเตือนของนายคัล โรอัน ผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาวะฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก ถึงการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะต้องเฝ้าระวังถึงการติดต่อที่จะพุ่งขึ้นมาใหม่ โดยคณะกรรมการแพร่กระจายของเชื้อในสถานที่ที่มีลักษณะจำเพาะ นอกจากนี้ยังต้องดำเนินการป้องกันบุคคลที่มีความเสี่ยงในสถานที่ต่างๆ รวมถึงในสถานดูแลระยะยาว เรือนจำ และที่พักแรงงานต่างชาติ ทั้งยังต้องให้ชุมชนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและสุขอนามัยต่างๆต่อไป รวมถึงต้องตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างต่อเนื่อง สธ.จะดำเนินการสัปดาห์หน้า

▶ ถอดบทเรียนใช้หัดใหญ่ระบาด

ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวอีกว่า บทเรียนในอดีตจากการระบาดของใช้หัดใหญ่ปี 2518 ระบาดหลายระลอก หลายประเทศสามารถควบคุมโรคได้ มีเพียงบางประเทศที่ระบาดรอบ 2 อย่างรุนแรง เพราะประชาชนคลายความตระหนักการป้องกันโรคเช่นเดียวกับโรคโควิด-19 เราไม่สามารถประมาทได้ว่าจะกลับมาในระลอก 2 หรือไม่ หากกลับมาใหม่ต้องมีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ถ้ามีการระบาดในระลอก 2 อาจเกิดผู้ป่วยจำนวนมากกว่าการระบาดระลอกแรกก็ได้

▶ สายด่วน 1422 แร้งงาน 8 ภาษา

นพ.โสภณกล่าวด้วยว่า การกลับมาเปิดกิจการ มีทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติกลับมาทำงาน กรมควบคุมโรคจึงเปิดสายด่วนโควิด-19 หมายเลข 1422 จำนวน 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาพม่า ลาว กัมพูชา เพื่อให้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรค

การป้องกันควบคุมโรค ขณะนี้พบว่าผู้ใช้บริการ 73 สาย สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โรค ข้อมูล พ.ร.ก.ฉุกเฉิน การเดินทางข้ามแดน ว่างงาน ขาดรายได้ตรวจรักษาโควิด-19 การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน และข้อมูลวัคซีนป้องกันโรคใช้หัดใหญ่

▶ จับตาเข้มระบาคระลอก 2

นพ.โสภณกล่าวต่อไปว่า มาตรการรองรับการระบาดระลอก 2 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน สัญญาณคือ การเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสะท้อนการแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจ ไม่ใช่แค่โรคโควิด-19 แต่จะรวมถึงไข้หวัดใหญ่ ช่วงสัปดาห์หน้าหน่วยงานต่างๆจะจับตาเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเดินหายใจที่มีโอกาสพบ ตรวจหาเชื้อว่าอะไรคือปัจจัยทำให้เกิดโรค ติดตามจำนวนผู้ป่วยที่พบ เปรียบเทียบกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงดูพฤติกรรมประชาชนว่ายังคงป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดหรือไม่ สัญญาณชัดที่ จะสะท้อนคือ จำนวนผู้ป่วยกลับมาเพิ่มขึ้นหรือไม่

▶ เพิ่มป้องกันสัปดาห์หน้า

ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวด้วยว่า ช่วงสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปต้องค้นหาสาเหตุ จุดอ่อน เพื่อเสริมมาตรการให้เข้มแข็งให้ระบบมากขึ้น ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งการเฝ้าระวังควบคุมโรค มาตรการป้องกันโรคติดต่อในโรงพยาบาล ระบบการดูแลรักษาในโรงพยาบาล การเตรียมการรองรับ มีมาตรฐานไว้รับดูแลป้องกันพีอี รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งตรวจ ต้องให้เพียงพอรองรับกรณีมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีมาตรการที่ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น การจัดการสถานที่ให้บริการ เพิ่มความเข้มงวดลดความแออัดจำนวนคนใช้บริการ รวมถึงติดตามประเมินผลต่อเนื่อง

▶ เกรียคนไม่ไ้เงินผูกคอตาย

ที่ สน.ท่าเรือ พ.ท.พิเชฐ อมาตย์พล สว. (สอบสวน) สน.ท่าเรือ ไปตรวจสอบเหตุ น.ส. นิธิวีดี หรือก้อย แซ่เตีย อายุ 50 ปี ใช้กางเกงเหล็กผูกคอเสียชีวิตในตึกแถว 2 ชั้น เลขที่ 319 ซอยวัดคลองเตยใน แขวงและเขตคลองเตย สอบสวน น.ส.ประไพ ยอดประดิษฐ์ อายุ 70 ปี นำตัวผู้ตาย ทราบว่า ตึกแถวดังกล่าวเป็นของผู้ตาย ทำงานเป็นพนักงานเก็บล้างร้านอาหารเป็นผู้หญิงในห้างสรรพสินค้า สีมคอมเพล็กซ์ หลังเกิดวิกฤติโควิดร้านปิดชั่วคราว ต้องหยุดงานขาดรายได้ อยู่ระหว่างรอรับเงินประกันสังคมตาม ม.38 ตามสิทธิกลุ่มลูกจ้าง-พนักงานเอกชน เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนผู้ตายทวงถามรายละเอียดการดำเนินการเก็บหัวหน้าแผนก ได้รับคำตอบว่า "ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์" ทำให้เกิดความเครียด ซึมเศร้า บอกไปว่าไม่เป็นไร เรายังโรคติดบ้านมีข้าวกิน ปล่อยให้มาตลอด ก่อนพบศพออกไปซื้อของมาทำกับข้าวให้ ทำเสร็จเดินขึ้นไปเรียกผู้ตายมาทาน กลับพบว่าผูกคอเสียชีวิต



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

● เวฟ-บั้งแฉังความ โกงแมสก์

ที่ สน.พญาไท นักแสดงหนุ่มเวฟ-สาริน บางอีจันทร์ อายุ 44 ปี นางสะดี หรือบั้ง ไบหยก อายุ 36 ปี-ภรรยา เข้าพบ ร.ต.อ.ชานนท์ แก้วสม รอง สว. (สอบสวน) สน.พญาไท แจ้งความเอาผิด นายเฉลิมพล บุตรทา ก่อเหตุหลอกขายหน้ากากอนามัย เมื่อโอนเงินไปกลับไม่ส่งสินค้า นำหลักฐานการติดต่อซื้อขายมามอบเป็นหลักฐานนางสะดีเล่าว่า เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นจากคุณพ่อ นายพันธ์เลิศ ไบหยก สั่งให้หาหน้ากากอนามัยมาบริจาคเมื่อวันที่ 2 พ.ค. ผู้ก่อเหตุส่งหลักฐานมาให้ตรวจสอบ นำเชือถือ ลูกน้องที่เป็นผู้ช่วยจึงส่งหน้ากากอนามัยไป 1,000 ชิ้น ราคา 7,000 บาท โอนเงินมัดจำไป 3,500 บาท ถึงเวลากลับไม่ได้ของและติดต่อไม่ได้ ตรวจสอบมีคนเข้ามาให้ข้อมูลจำนวนมากว่าก่อเหตุ โกงมาหลายครั้ง ตำรวจเตรียมแจ้ง 2 ข้อหา ฐานฉ้อโกงและความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

● ออกจากภูเก็ตเริ่มบางตา

ประชาชนยังคงทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง ที่บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ประชาชนที่ตกค้างทยอยมาต่อแถวยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารและเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา เบื้องต้นพบผู้มายื่นเอกสารน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะประชาชนส่วนใหญ่ออกเดินทางไปก่อนหน้านี้ พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ สุภากรปุณยสิริ ผบก.ภ.จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค. มีผู้ประสงค์เดินทางออกจาด่านตรวจท่าฉัตรไชย 4,564 คน ประกอบด้วยผู้ได้รับการยกเว้น 803 คน ผู้ประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนา 3,761 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทางออนไลน์กว่า 4 หมื่นคน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ไม่พ่นธง 40 คน ยะลา ติดโควิด
ศบค. สั่งตรวจซ้ำรอบ 3
ไทยติดเชื้อใหม่ 18 ราย เป็น 'โรฮีนจา' ทั้งหมด
ผวจ. ปทุมธานี สั่งพักงานนายกเล็ก ส่อทุจริต

ผลตรวจรอบ 2 พลิก ไม่พบชายยะลา 40 คน ติดไวรัสระยะ "โควิด-19"
ศบค. ตั้งโต๊ะแถลง แต่สั่งให้กรมวิทย์ตรวจซ้ำรอบ 3 แฉ "โรฮีนจา" ลอบเข้า
เมืองผิดกฎหมาย ทำยอดติดเชื้อ "โควิด-19" ไทยในไทยพุ่งพรวด 18 ราย
ทั้งหมดอยู่ในศูนย์กักกัน ตม. สงขลา ยิ้ม พบสัญญาณดี

♦ อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

โควิด □ **ต่อจากหน้า 1**

ผู้ป่วยรายใหม่ต่างคำล้วน ๆ ตัวเลขคนไทยติดเชื้อเป็นศูนย์ ศบ. คาดยอดคนติดโรค “โควิด-19” ในไทยสัปดาห์หน้าพุ่งแน่ เหตุ ประชาชนเคลื่อนไหวเดินทาง หลังรัฐคลาย มาตรการ “ล็อกดาวน์” เดือนอย่าประมาท หลายประเทศยอดระบาคอร์อบสองทะยานมากกว่าครั้งแรก ผัง คร. จับฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ช่วงผ่อนปรนวันแรกเพียบ มั่วสวมก๊งเหล้าแสบเป้แหกกฎ ขณะที่ตลาดในสังกัด กทม. เปิดทำการแล้ว 10 แห่ง รวมถึงตลาดเค็งจู้จร ส่วน ผวจ. ปทุมธานี สั่งพักงาน นายกเล็กหลักก พังตั้งกรรมการสอบเข้มจัดซื้อเครื่องฟ้นละอองฝอยผู้ “โควิด” สูงกว่าราคาตลาด เกม ป.ป.ช. ฟันคดีเก่า

○ **ไทยพบติดเชื้อใหม่ 18 คน**
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 4 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงว่า ในประเทศไทยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 18 ราย ทำให้ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,987 ราย จำนวนผู้รับการรักษายกและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วอีก 1 ราย ส่งผลให้มีอยู่ผู้รับการรักษาอยู่แล้วรวมเป็น 2,740 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ยังมีอยู่ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 54 ราย ขณะเดียวกันมีจำนวนผู้ที่กำลังรับการรักษาอยู่ 193 ราย

○ **สัญญาณดีต่างคำทั่วหมด**
ผู้ป่วยรายใหม่ 18 รายนี้ เป็นคนต่างคำทั้งหมด ไม่มีคนไทยติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งเป็นผู้ต้องกักตัวที่อยู่ในศูนย์กักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา แบ่งเป็นเพศชาย 17 ราย อายุระหว่าง 13-22 ปี และเพศชาย 1 ราย อายุ 10 ขวบ สำหรับกรณีของศูนย์กักกันฯ ที่ อ.สะเดา ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. ที่ผ่านมา ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 42 ราย ดังนั้นหลังจากบวกกันครั้งล่าสุดที่พบอีก 18 ราย เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ผ่านมา ทำให้มียอดรวมผู้ติดเชื้อที่ศูนย์แห่งนี้เป็น 60 ราย

○ **ชี้ 40 ขาเยาะผลไม่ติดโรค**
กรณีที่พบผู้สงสัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อยืนยันใน จ.ยะลา 40 ราย ซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุเริ่มจากการตรวจกลุ่มคนที่กลับจากการร่วมพิธีทางศาสนาในประเทศมาเลเซีย ตามด้วยการตรวจกลุ่มผู้สัมผัสคนที่ไปร่วมพิธีทางศาสนาฯ ผ่านการดำเนินการตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชนที่ อ.ยะหา และ อ.บันนังสตา

นั้น ที่จริงมาจากมาตรการค้นหาเชิงรุกที่กระจายห้องปฏิบัติการตรวจไปทั่วประเทศโดย รพ.ศูนย์ยะลา เพิ่งตั้งศูนย์เสริมมาประมาณ 2 สัปดาห์ จึงต้องมีศูนย์วิทยาศาสตร์แพทย์ที่ จ.สงขลา มาช่วยควบคุมอีกครั้งและบังเอิญที่ผลตรวจอย่างไม่เป็นทางการว่ามีติดเชื้อ 40 ราย หลุดออกไปในสื่อโซเชียล แต่เมื่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ จ.สงขลา ตรวจซ้ำแล้ว ผลยืนยันว่าทั้ง 40 ราย ไม่พบว่าติดเชื้อแต่อย่างใด

○ **แต่ส่งให้กรมวิทย์ฯ ตรวจซ้ำ**
“ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข เห็นตรงกันว่าตรวจแค่ 2 แล็บไม่พอจึงต้องให้ส่งตัวอย่างมาตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นแล็บอ้างอิงระดับประเทศ ตอนที่เราจึงยังไม่ยืนยันตัวเลข 40 คน จนกว่าจะได้เวลาแน่นอนแต่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการเก็บตัวอย่างและการขนส่งหากนำตัวอย่างมาพร้อมกัน ก็จะได้ผลเร็ว แต่ถ้ามาคนละเวลา ก็จะต้องใช้เวลาตรวจสักระยะ ถ้าผลออกมาเป็นอย่างไร เรายืนยันว่าไม่ปกปิดอย่างเด็ดขาด เพราะการที่ประชาชนได้รับข้อมูล ทั้งระดับตำบลอำเภอ และหมู่บ้านก็จะทำให้รู้ปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้ช่วยทางจังหวัดและประเทศผ่านพ้นจากการติดเชื้อไปได้และผลตรวจที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อใช้วางแผนมาตรการต่าง ๆ ต่อไป” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

○ **ทั่วโลกป่วยทะลุ 3.5 ล.คน**
ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลก พบว่า ผู้ติดเชื้อยืนยันทั่วโลก 3,566,111 ราย ผู้ป่วยอาการรุนแรง 50,944 ราย ผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว 1,153,420 ราย เสียชีวิต 248,285 ราย โดยสหรัฐมีผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุด คือ 1,188,122 ราย ตามด้วยสเปนมีผู้ป่วยสะสม 247,122 ราย อิตาลี 210,717 ราย อังกฤษ 186,599 ราย ฝรั่งเศส 168,693 ราย ส่วนประเทศในเอเชีย นั้นอินเดียมีผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 2,000 คน มีผู้ป่วยสะสมกว่า 40,000 คน

○ **ย้ำคลินิกความงมยังปิด**
นพ.ทวีศิลป์ กล่าวถึงกรณีสถาบันเสริมความงามสามารถเปิดได้หรือไม่หลังมีบางข้อมูลระบุว่าหากสถานพยาบาลจดทะเบียนเวชกรรมถูกต้องสามารถให้บริการได้ว่า ยืนยันตามข้อกำหนดฉบับที่ 5 ที่ออกมาเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ระบุว่าคลินิกเวชกรรมเสริมความงามเป็นหนึ่งในกิจการที่มีคำสั่งยังต้องปิดสถานที่ เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงแพร่โรค ซึ่งคลินิกเวชกรรมเสริมความงามก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับหจก สถานบริการ ผับ บาร์และสถานบันเทิงต่าง ๆ สำหรับเหตุผลนั้นด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคให้ความเห็นว่าคลินิกเสริมความงามต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดเป็นระยะเวลานาน และเหตุผลความจำเป็นน้อยจึงยืนยันว่ายังคงต้องปิดให้บริการอยู่

○ **คาดสัปดาห์หน้าผู้ป่วยพุ่ง**
ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึงมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มขันการแพร่ระบาดของโรค ว่า จากที่รัฐบาลผ่อนปรน 6 มาตรการ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. เป็นต้นมา รวมถึงประชาชนเริ่มเดินทางมากขึ้น ทำให้เกิดการพบปะกันมากขึ้น จึงมีความเสี่ยงที่จะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าถึงเนมามาตรการสำคัญที่รัฐบาลแนะนำคือดำเนินการต่อไปทั้งนี้มีความเตือนจากผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกว่าประเทศต่าง ๆ มีผ่อนคลายนมาตรการต่าง ๆ ดังนั้นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสจะต้องเฝ้าระวังเพื่อจะได้ทราบว่ามีกรณีกลับมาของโรคในชุมชนหรือไม่ ดีที่สุดคือการป้องกัน แต่โอกาสที่จะเจอกลับมาใหม่เป็นไปได้ เพราะประชาชนมีพบปะกันมากขึ้นและบางกิจกรรมมีความเสี่ยง เช่น การตั้งรับประทานอาหารหรือการดื่มสุราร่วมกัน ดังนั้นการรับมือการแพร่ระบาดต้องเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลายจังหวัดก็เฝ้าระวังและค้นหาคัดกรองผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยในชุมชนพร้อมกันนี้เราต้องเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในสถานที่แออัด แต่ขณะนี้ยังไม่พบความผิดปกติใด ๆ

○ **เตือนระวังระบาดรอบ 2**
“จากบทเรียนในอดีตการแพร่ระบาดของโรคสายพันธุ์ใหม่พบว่าระบาดมีหลายระลอก โดยระลอกที่ 1 ประเทศส่วนใหญ่สามารถรับมือได้ดี เพราะมีจำนวนผู้ป่วยไม่มาก แต่มีบางประเทศและบางเมืองที่มีระบาดในระลอกที่ 2 อย่างรุนแรงเพราะประชาชนคลายความระหนักในการป้องกันโรค ซึ่งเราเองไม่สามารถประมาทได้ว่าจะมีแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบ 2 หรือไม่ สิ่งที่ได้ดีที่สุดคือกรมมาตรการที่มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันโรคและการแพร่เชื้อได้มากที่สุดถ้าโรคจะกลับมาใหม่ เราต้องมีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนต้องร่วมมือกันดำเนินการตามคำแนะนำของภาครัฐ ส่วนประเทศไทยเราอยู่ระหว่างรอยต่อระลอกที่ 1 หวังว่าจะไม่เจอระลอกที่ 2” นพ.โสภณ กล่าว

○ **นางรำต้องสวมหน้ากาก**
เมื่อถามว่าหากสถานพยาบาลที่จัด

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

ทะเบียนทางเวชกรรมถูกต้องสามารถเปิดให้บริการได้ในส่วนของสถานเสริมความงาม สามารถเปิดได้หรือไม่ นพ.โสภณ กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้เปิดคลินิกเสริมความงามในระยะนี้ มีเพียงแต่การอนุญาตเฉพาะคลินิกเวชกรรมเท่านั้น ส่วนอาชีพช่างทำเล็บขอให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และเฟซชิลด์พร้อมทั้งจัดระยะห่างสถานที่ด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ ส่วนมาตรการเปิดสระว่ายน้ำนั้นจะมีพิจารณาในระลอกต่อไป ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะมีการผ่อนปรนให้

○ ตั้งวงถึงเหล้าแชมป์แหกกฎ
ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สปก.ตร.) สรุปยอดผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 3 พ.ค. เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 4 พ.ค. เวลา 04.00 น. ดำรงได้ตรวจค้นบุคคลรวม 25,029 รายและยานพาหนะ รวม 19,138 คัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนได้ รวมทั้งสิ้น 795 คน ประกอบด้วยผู้ก่อเหตุก่อกวนโดยไม่มีเหตุอันควร 666 ราย และรวมตัวมั่วสุมในสถานเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ รวม 129 ราย สาเหตุของการออกนอกเคหสถาน 3 อันดับแรก ได้แก่ ออกมาทำธุระ ร้อยละ 33 มีผู้ถูกดักเตือน 24 คน และถูกดำเนินคดี 666 คน ขณะที่สาเหตุการชุมนุมมั่วสุม 3 อันดับแรก ได้แก่ คีฬาร้อยละ 60 ถักลอบเล่นการพนัน ร้อยละ 21 และเสพยาเสพติด ร้อยละ 11 มีผู้ถูกดำเนินคดี 129 คน ทั้งนี้จังหวัดที่มีสถิติการจับกุมผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กรณีออกนอกเคหสถานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ 70 คน ปทุมธานี 64 คน และภูเก็ต 53 คน

○ พนักงานยกเลิกหลักหก
นายเชาว์ มีขวด อธิบดีกรมโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า หลังจากที่นำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ไปยื่นเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบนายสมพงษ์ ศรีอนันต์ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก กับพวกรวม 6 คน กรณีร่วมกันจัดซื้อสินค้าราคาแพงเกินจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อเครื่องฟันละอองฝอย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เครื่องละ 85,000 บาท สูงกว่าราคาตลาดที่ซื้อขายกันราคาเครื่องละ 14,500-16,700 บาท ซึ่งผลการตรวจสอบทำให้ล่าสุด นายพิเชษฐ บุญเลิศ ผอ.ปทุมธานี แต่งตั้งกรรมการสอบสวนนายกเทศมนตรีตำบลหลักหก และมีคำสั่งเมื่อวันที่

30 เม.ย. ที่ผ่านมา ให้นายสมพงษ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก ยังถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด กรณีการกระทำผิดฐานเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต และฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดย ป.ป.ช. มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนนายสมพงษ์ออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหลักหกด้วย

○ คนพิการนัดร้อง “บิกตู”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 5 พ.ค. เวลา 10.00 น. กลุ่มคนพิการแขน-ขา ประมาณ 80 คน และพี่น้องผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมแฉงสลากฯ นครรวมตัวกันที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล (ก.พ.เค็ม) เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และ ผวจ. สังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อร้องเรียนเนื่องจากประสบปัญหาไม่สามารถออกขายได้ เพราะจุดจำหน่ายสลากฯ ยังถูกสั่งปิดไม่ยอมให้เปิดขาย ขณะที่วงเวียนการออกรางวัลจะต้องออกในวันที่ 16 พ.ค. นี้แล้ว จึงจำเป็นต้องออกขาย ไม่เช่นนั้นจะเจอการขาดทุนอย่างใหญ่หลวง

○ ตลาด กทม. เปิด 10 แห่ง
นายสุกชัย ประกายสิทธิ์ รักษาการผอ.สำนักงานตลาด กทม. กล่าวว่า ในส่วนของตลาดทั้ง 11 แห่ง ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานตลาด กทม. ประกอบด้วย ตลาดนัดจตุจักร ตลาดนัดจตุจักร (มีนบุรี) ตลาดชนบุรี (สนามหลวง 2) ตลาดประชานิเวศน์ 1 ตลาดเทวราชตลาดบางกะปิ ตลาดหนองจอก ตลาดศรีราชาภิเชก ตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก ตลาดสิงห์และตลาดราษฎร์บูรณะ ขณะนี้เปิดทำการค้าขายเรียบร้อยแล้ว 10 แห่ง ยกเว้นตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก เขตคลองสาน เพียงแห่งเดียว เนื่องจากเป็นสถานที่ถูกสั่งปิด รวมถึงร้านขายพระเครื่องในตลาดบางแห่งด้วย ส่วนสินค้าประเภทอื่นมีพ่อค้าแม่ค้าสามารถนำสินค้ามาขายได้ตามปกติ ส่วนค่าเช่าแผงตอนนี้ กทม. ยังไม่มีการเก็บค่าเช่าตามนโยบายของผู้ว่าฯ กทม. ที่ยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้ค้าไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

○ จตุจักรคัดกรองเข้ม 6 จุด
สำหรับตลาดนัดจตุจักร ขณะนี้เปิดให้ผู้ค้ามาขายของได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดจึงอาจเกิดปัญหาเรื่องการเดินทางที่ติดเวลาเคอร์ฟิวและการจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงทำให้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีเปิดขายสินค้าแต่ก็มีผู้ค้าบางรายที่ซื้อไปไกล เดินทางมาเปิดร้านท่ามกลางอากาศและเตรียมของขายแล้ว ซึ่งคาดว่าในเสาร์-อาทิตย์นี้ จะมีคนมาซื้อมากขึ้นส่วนตลาดนัดไม่มีในวันพุธ-พฤหัสบดี ก็เปิดขายได้ตามปกติ แต่สำหรับตลาดกลางคืนยังไม่อนุญาตเนื่องจากคิดช่วงเวลาเคอร์ฟิว ซึ่งปกติตลาดนัดจตุจักรเปิดให้ขายได้ตั้งแต่ 05.00-20.00 น. ส่วนในบางตลาดที่มีตลาดได้รุ่งก่อนอนุญาตให้ขายได้ถึง 22.00 น. ก่อนเวลาเคอร์ฟิว โดยตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิไว้ 6 จุด

ทางข้ามจังหวัด ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงทำให้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีเปิดขายสินค้าแต่ก็มีผู้ค้าบางรายที่ซื้อไปไกล เดินทางมาเปิดร้านท่ามกลางอากาศและเตรียมของขายแล้ว ซึ่งคาดว่าในเสาร์-อาทิตย์นี้ จะมีคนมาซื้อมากขึ้นส่วนตลาดนัดไม่มีในวันพุธ-พฤหัสบดี ก็เปิดขายได้ตามปกติ แต่สำหรับตลาดกลางคืนยังไม่อนุญาตเนื่องจากคิดช่วงเวลาเคอร์ฟิว ซึ่งปกติตลาดนัดจตุจักรเปิดให้ขายได้ตั้งแต่ 05.00-20.00 น. ส่วนในบางตลาดที่มีตลาดได้รุ่งก่อนอนุญาตให้ขายได้ถึง 22.00 น. ก่อนเวลาเคอร์ฟิว โดยตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิไว้ 6 จุด

○ แห่ออกกำลังสวนรถไฟ
ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนเดินทางมาออกกำลังกายที่สวนรถไฟกันตามปกติส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัว ทั้งนี้ก่อนเข้าไปใช้บริการ ทาง รพ.ก. จะคัดกรองตรวจวัดไข้ทุกคนอย่างละเอียดตั้งแต่ทางเข้าผู้ไม่มีไม่อนุญาตให้เข้าเด็ดขาด จากนั้นก่อนเข้าไปจะพ่นแอลกอฮอล์ให้ล้างมือนับจำนวนผู้เข้าใช้บริการ และเก็บยี่ห้อสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา หากใครไม่สวมหน้ากากมาก็จะไม่อนุญาตให้เข้า ซึ่งที่สวนวชิรเบญจทัศจะเปิดให้คนเข้าตั้งแต่เวลา 05.30-20.00 น.

○ ตัดผมลูกค้าของคิวเพียบ
ในส่วนของร้านตัดผม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แทบทุกร้านมีประชาชนมาจองคิวใช้บริการจำนวนมากเนื่องจากส่วนใหญ่อดอันไม่ได้ตัดผมเป็นเวลานานกว่า 1 เดือน จากการที่ร้านตัดผมถูกสั่งให้ปิดตามมาตรการป้องกันโรค ซึ่งในส่วนของร้านไพศาลบาร์เบอร์ ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงและเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ พบว่ามีประชาชนหลากหลายวัยเดินทางเข้ามาใช้บริการทั้งนี้ร้านได้มีกำหนดระยะห่าง และจำนวนผู้ที่มานั่งรอหน้าร้าน โดยต้องเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากเกินกว่าเกือที่จัดให้ลูกค้านั่งรอ ก็จะให้ทั้งเบอร์โทรศัพท์และนัดคิวไว้เมื่อถึงคิวร้านจะโทรฯ ไปเรียกให้มาตัดผม ขณะที่การทำความปลอดภัยร้าน ก็จะทำความสะอาดทุก ๆ 2 ชม. เช่นเดียวกับร้านตัดผมบีเดอร์ ตั้งอยู่ใกล้กับทางลงสะพานพระราม 8ฝั่งธนบุรี น.ส.ทิพรส พุ่มทิพย์พรจัส หรือช่างบีเดอร์เจ้าของร้าน กล่าวว่า มีลูกค้ามาจองคิวใช้บริการตลอดทั้งวัน ทางร้านใช้วิธีสังเกตคิวองไว้ล่วงหน้าเพื่อลดการแออัด รวมทั้งมีความสะอาดตามขั้นตอนของสาธารณสุขกำหนดทุกประการ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

โควิด

□ ต่อจากหน้า ๒

○ ร้านข้าวหนึ่งโต๊ะละ 1 คน

อีกหนึ่งกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายเป็นอีกด้านคือ ร้านอาหารที่ไม่ใช่ร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า โดยที่ร้านข้าวแกงคุณหญิงเชิงสะพานกรุงธน (ซังฮี้) ซึ่งเป็นร้านขายข้าวแกง มีเมนูให้เลือกหลากหลาย ได้มีจัดร้านโดยจัดโต๊ะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร พร้อมทำสัญลักษณ์ระบุไว้ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ด้านหน้าร้าน เพื่อบริการลูกค้า จากการสอบถามเจ้าของร้านทราบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อกลับบ้านกัน ส่วนผู้ที่นั่งรับประทานในร้านจะจำกัด 1 คน ต่อ 1 โต๊ะ นอกจากนี้ในเวลา 15.00 น. ทุกวัน หลังจากร้านปิด จะมีการทำความสะอาดและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค

○ ซีพีตั้งมอบหมัก 54 รพ.

วันเดียวกัน มีรายงานจากเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือเครือซีพีว่า โรงงานผลิตหมักจากอามันซ์เพื่อแจกจ่ายให้กับ รพ. บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปโดย รพ. จุฬาฯ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการแจกจ่าย ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พ.ค. มียอดการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,168,800 ชิ้น ยอดแจกจ่ายแล้ว 711,600 ชิ้น จำนวน รพ. ที่รับหมักจากอามันซ์แล้วมีทั้งสิ้น 54 รพ. ทั่วประเทศ และในระยะต่อไปเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ได้รับหมักจากอามันซ์อย่างเพียงพอแล้วจะมีการกระจายหมักจากอามันซ์ให้กับประชาชนอย่างกว้างขวางต่อไป

○ เวฟ-บั้งลูกโง่งซื้อแมสก์

ที่ สน.พญาไท นายสาริน บางยี่ขัน หรือ เวฟ สาริน อายุ 44 ปี คารานักแสดง พร้อม น.ส.สะวี หรือบั้ง โบบหยก อายุ 36 ปี ภรรยา นักเอกสารหลักฐานการสนทนาชื่อชายหมักจากอามันซ์ พร้อมด้วยเอกสารสลิปการโอน

เงินและเบอร์โทรศัพท์ของคู่กรณี เข้าพบ พ.ต.ท.พนม เชื้อทอง รอง ผกก. (สอบสวน) เพื่อแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดข้อหาซื้อโง่งกับ นายเฉลิมพล (สงวนนามสกุล) หลังตั้งชื่อหมักจากอามันซ์ 1,000 ชิ้น ราคา 7,000 บาท และได้โอนเงินมัดจำไป 3,500 บาท แต่ไม่ได้รับสินค้า เบื้องต้นตำรวจได้รับเรื่องไว้แล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะตรวจสอบก่อนเรียกนายเฉลิมพลมาสอบสวนต่อไป

○ หาดใหญ่เริ่มออกมาซื้อของ

ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากการคลายล็อกใน 6 กิจการ ทำให้ประชาชนเริ่มออกมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้น เช่น บรรยากาศที่ตลาดหาดใหญ่ใน เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เริ่มคึกคักตั้งแต่เช้า ประชาชนออกมาจับจ่ายตลาดกันจำนวนมาก และทุกคนต่างสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวเอง ขณะที่บรรดาร้านอาหารที่เปิดให้นั่งรับประทาน ก็เริ่มมีผู้คนไปนั่งในร้าน แต่มีเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

○ ติดเชื้อใหม่เป็น "โรฮีนจา"

นอกจากนี้ ที่ศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมือง จ.สงขลา ใน อ.สะเคา กรณีพบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ถูกกักตัวอยู่ในศูนย์แห่งนี้ ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 18 คน จากเดิมที่พบติดเชื้อไปแล้ว 42 คน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบพบว่าผู้ติดเชื้อทั้งหมด 18 คน เป็นชาวโรฮีนจาทั้งหมดจากจำนวนที่ถูกกักตัวอยู่รวมกันบนชั้น 2 ของศูนย์กัก 28 ราย โดยผู้ติดเชื้อเป็นผู้หญิง 17 ราย อยู่ในช่วงอายุ 19-20 ปี และเด็กชายอายุ 10 ขวบ 1 ราย ซึ่งถูกควบคุมตัวพร้อมแม่ แต่แม่ไม่ติดเชื้อ ขณะนี้ทีมแพทย์ได้เข้าไปเอกซเรย์เพื่อดูอาการในระบบทางเดินหายใจ และการทำงานของปอด หากพบว่ามีปอดบวมจะส่งไปรักษาที่ รพ.หาดใหญ่ ส่วนรายที่อาการไม่มากจะรักษาที่ศูนย์กักตัวฯ โดยได้ปรับชั้น 2 ของศูนย์กักตัวฯ เป็น รพ.สนามเพิ่มอีก 1 ชั้น นอกจากนี้ได้แยกตัวผู้ไม่พบเชื้อออกมาพักอีกห้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

○ ผ่อนปรนละหมาดวันศุกร์

ขณะที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศผ่อนปรนให้ชาวไทยมุสลิมประกอบศาสนกิจละหมาดขณะหรือละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดได้โดยให้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น เช่น ให้กรรมการอิสลามประจำมัสยิดหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่มาตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามัสยิดให้จัดวางเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้

บริเวณประตูทางเข้ามัสยิด จัดช้อนน้ำหรืออ่างใหญ่ร่วมกัน ให้ทำความสะอาดพื้นมัสยิดก่อนและหลังการละหมาดวันศุกร์ทุกครั้งและปิดเครื่องปรับอากาศ จัดทำเครื่องหมายจุดละหมาดให้เว้นระยะห่างระหว่างแต่ละจุด 1.30-2 เมตร แต่ยังคงให้ยังคงการจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมอื่นที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มทุกประเภทตลอดจนการเลี้ยงละศีลอด

○ ขวัญละลาวิตกกถ์ติดโรค

ที่ จ.ยะลา กรณีที่มปฏิบัติกรค้นหาผู้ป่วย โควิด-19 เร็วรุก ปูพรมตรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียดในพื้นที่ หมู่ 2, 4, 5, 6 ต.บางโง้ง อ.ยะหา ที่มีผู้ติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ 24 ราย ในจำนวนนั้นยังมีเด็กอายุ 3-9 ขวบ รวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ 2 บ้านบุเก๊ะ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากถึง 16 รายนั้น เจ้าหน้าที่ อ.ส.ประจำตำบล และชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) ยังคงปิดกั้นเส้นทางเข้าหมู่บ้านทั้งหมดเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ส่วนชาวบ้านที่ต่างอยู่แต่ในบ้านเนื่องจากเกรียดและวิตกว่าจะติดเชื้อไว้รสมรณะ

○ นำแม่ลูกอ่อนเข้ารับรักษา

ส่วนที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา หลังพบหญิงท้องแก่ติดเชื้อโควิด-19 จากนั้นหญิงคนดังกล่าวไปคลอดลูกที่ รพ.ศูนย์ยะลา ล่าสุดนายปิยพล อุซึ่งแม่ สาธารณสุขอำเภอบันนังสตา เข้าเยี่ยมแม่ลูกอ่อนรายนี้ที่ บ้านดาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ 9 อ.บันนังสตา เพื่อแนะนำการเลี้ยงดูลูกแก่ญาติ ก่อนที่จะพาแม่ที่ติดเชื้อเข้ารับการรักษาที่ รพ.บันนังสตา ต่อไป ทั้งนี้ นายปิยพล ยืนยันว่า ทารกดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเชื้อเรียบร้อยแล้ว ผลออกมาไม่ติดเชื้อ แต่พ่อของเด็กติดเชื้อไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งตอนนี้พ่อรักษาหายดี แต่ก็ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นสังเกตอาการอีก 14 วัน ที่ศูนย์สังเกตการณ์ภายในโรงเรียนดาเนาะปูเต๊ะใน สำหรับการดูแลเด็กทารกคุณตาคุณยายและญาติในครอบครัวสามารถช่วยกันดูแลได้ ซึ่งแม่แม่ ทารกทานได้โดยใช้วิธีบีบนมมาให้ลูกกิน

○ เบตงเข้มแรงงานจากภูเก็ต

ที่ด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย เข้มงวดแรงงานไทยในมาเลเซีย ที่เดินทางกลับมาตามยอดที่แจ้ง 50 ราย โดยได้ตรวจคัดกรองอย่างละเอียด จากนั้นนำทั้งหมดไปกักตัวยังสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อดูอาการ ด้าน พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

บดง กล่าวว่ ขณะนี้อำเภอเบตงต้องคุมเข้ม ทั้ง ๒ ด้าน คือแรงงานไทยจากประเทศมาเลเซีย และประชาชนที่เดินทางกลับจากภูเก็ต โดยมีมาตรการเข้มในการตรวจเช็คประวัติแรงงานไทย ที่ทำงานที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น แรงงานชายอาหารคัมยำกุ้ง ซึ่งได้ทยอยเดินทางออกจากประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านเบตง ส่วนประชาชนที่เดินทางกลับจากภูเก็ต ๓๖ คน ทางเรือด่วนรับทุกคนกลับภูมิลำเนา แต่ต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน เพื่อความปลอดภัย

○ สุรินทร์ปฏิบัติภารกิจล้างเมือง

ที่ จ.สุรินทร์ นายอดิเทพ กมลเวชช รอง ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานและร่วมปฏิบัติภารกิจล้างเมืองฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ อ.เมือง โดยจัดเป็นครั้งที่ ๒ ท่ามกลางความร่วมมือจาก 24 หน่วยงาน ใน จ.สุรินทร์ ลุยปฏิบัติพร้อมกันทั้งหมด 4 จุด ประกอบด้วยตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตลาดน้อยรีนมัย สถานีรถไฟ และอนุสาวรีย์ พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์เจางวาง (ผู้ก่อตั้งเมืองสุรินทร์) มีผู้ร่วมปฏิบัติงานรวม 400 คน

○ ถนนมิตรภาพรถเริ่มติด

ที่ จ.นครราชสีมา บริเวณถนนมิตรภาพฝั่งมุ่งหน้าสระบุรี เขต อ.ปากช่อง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนที่เดินทางกลับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง หลังหยุดยาวตั้งแต่วันแรงงาน ทำให้ปริมาณรถเริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลบางช่วงการจราจรเริ่มติดขัดแล้ว

○ ตำรวจส.ส.ปนกลับประเทศ

ที่ จ.อ่างทอง บริเวณบ้านพิงจิตร เลขที่ 222/29 หมู่ 5 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ นายใหญ่ย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดอ่างทอง ร่วมส่งตัว น.ส.เบอรรดา โมเรโน ชาวสเปน นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนที่มาอาศัยอยู่กับครอบครัวพิงจิตรกลับประเทศสเปน หลังกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่าราชอาณาจักรสเปน จัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ เพื่อนำนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศไทย เดินทางกลับประเทศในวันที่ ๓ โดยมี นายต่อพงษ์และนางปิ่นจิตต์พันธุ์ พิงจิตร ประกอบธุรกิจส่วนตัว ในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครอง เจ้าของบ้านอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ น.ส.เบอรรดา โมเรโน กล่าวว่า รู้สึกมีความสุขมากที่ได้อยู่ในประเทศไทยในช่วงบวกลูกที่โตมาก และช่วยเหลือเป็นอย่างดีในช่วง

ที่ประสบปัญหาโรคระบาดคนรู้สึกรักและชอบประเทศไทยมาก สัญญาว่าจะพาครอบครัวมาเที่ยวที่ประเทศไทยอีก

○ สุพรรณฯ ต่อกิจตัดผม

ที่ จ.สุพรรณบุรี บริเวณร้านตัดผมนิวสุพรรณชาลอน เลขที่ 74/69 ถนนนครแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง ประชาชนต่างมาใช้บริการตัดผมกันจำนวนมากและล้วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค นายสุพันธ์ จรโลกกรวด อายุ 41 ปี เจ้าของร้านนิวสุพรรณชาลอน กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก เพราะวันนี้เปิดร้านเป็นวันแรก หลังจากปิดให้บริการไปนานกว่า 1 เดือน มีลูกค้าต่างมาใช้บริการกันจำนวนมากโดยให้ลูกค้าโทรฯ จองคิว ที่สำคัญมีขั้นตอนคัดกรองคนใช้บริการเพื่อป้องกันโรคตามมาตรการสาธารณสุขทุกประการ

○ เวียดนามให้เปิดเรียนแล้ว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า โรงเรียน

มัธยมศึกษาทุกแห่งในเวียดนามกลับมาเปิดเรียนในห้องเรียน เมื่อวันจันทร์ หลังต้องปิดไปนาน 3 เดือน หรือนับตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค. ตามมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล ก่อนเริ่มผ่อนคลายนับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษายังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเรียน โดยมีรายงานว่าต้องรอการพิจารณาจากรัฐบาลอีกอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ขณะที่มหาวิทยาลัยจะทยอยเปิดทีละแห่ง ทั้งนี้ เวียดนามยืนยันผู้ป่วยโรคโควิด-19 คนแรก เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ที่ผ่านมา เป็นชายชาวจีนเดินทางจากเมืองฮูอันเพื่อมาเยี่ยมบุตรชายซึ่งอาศัยอยู่ที่กรุงฮานอย และบุตรชายเป็นผู้ป่วยคนที่ 2 ภายในเวลาอันรวดเร็ว ขณะที่จนถึงตอนนี้เวียดนามมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 271 คน และรักษาหายแล้ว 219 คน โดยยังไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ยังมีกลุ่มเฝ้าระวังและรอการสอบสวนโรคอีกอย่างน้อย 443 คน.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**ศบค.เตือนคนแห่ซื้อเหล้า-เบียร์
ระวังติดไวรัสพุง**

**ชู่ระบาดซ้ำห้ามขายทันที
กลับไปใช้กฎเหล็กดั้งเดิม
ระบุ14วันเป็นช่วงชี้ชะตา
จับฝ่าปรก.วันเดียว795คน**

“ศบค.”ห่วงแห่ซื้อเหล้าเบียร์ ไม่
เว้นระยะห่าง ย้ำยึดหลักป้องกัน
โรคเข้มข้น ขอทุกคนร่วมปรับ
พฤติกรรม เตือน 14 วัน ช่วง
ชี้ชะตา หากติดเชื้อพุงระบาดซ้ำ
สั่งหยุดกิจการทันที กลับไปใช้
กฎเหล็กเข้มข้นเหมือนเดิม ด้าน
“ตร.”สรุปวันแรกผ่อนปรนขายเหล้า
▶▶▶ ต่อ : ศบค.เตือน - หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ศบค.เตือน

ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ยอดพุ่งวันเดียว 795 คน
อันดับ 1-3 “กทม.-ปทุมธานี-ภูเก็ต”
ชุมนุมมั่วสุมควงเหล็กในบ้าน-ลอบเล่น
พนัน-เสพยารก ตำรวจตึกเตือน 24 คน
ส่งดำเนินคดี 666 คน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม นพ.ทวีศิลป์
วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.
แถลงสถานการณ์ช่วงคืนที่ผ่านมาว่า
มีผู้ฝ่าฝืนการประกาศเคอร์ฟิว โดยมี
ประชาชนออกนอกเคสถานรวม 690 ราย
มีกลุ่มชุมนุมและมั่วสุม รวม 129 ราย
สำหรับภาพที่ปรากฏในโซเชียลมี
ประชาชนแห่ซื้อเหล็กมาโดยไม่รู้รักษา
ระยะห่างนั้น ถือเป็นตัวอย่างและข้อ
เตือนใจในช่วงเปลี่ยนผ่านที่เพิ่งผ่านมาได้
แค่ 1-2 วัน ดังนั้นทุกคนต้องพยายาม
ทำความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมต่างๆ
หากทำได้ตัวเองจะปลอดภัย อีกทั้ง
ข้อกำหนดต่างๆ ยังไม่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม แต่เป็นสิ่งที่เคยทำได้และ
ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงเป็น
ผลให้พบผู้ติดเชื้อตัวเลขหลักเดียว ดังนั้น
ถ้ายึดหลักเดิมในมาตรการป้องกันโรคที่
เราทำมาก่อนหน้านี้จนประสบความสำเร็จ
ระดับโลก

“ยังต้องการความร่วมมือเหมือนเดิม
ให้ได้ 100% เพื่อใช้เวลานี้ให้โรคออกไป
จากประเทศไทย ให้ตัวเลขเป็นศูนย์ติดต่
กันอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ให้ได้ เพื่อให้
มั่นใจว่า ในประเทศไม่มีผู้ติดเชื้อ ถึงตอนนั้น
เราก็ใช้ชีวิตแบบปกติได้และผ่อนคลาย
มาตรการแต่ละขั้นไปได้ เรามี 14 วัน ใน
ช่วงเปลี่ยนผ่านตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม
เป็นต้นไป ถ้าเรามีชุดมาตรการและ
ร่วมมือกัน 14 วันนี้ จะเป็น 14 วัน ที่
เราใช้อย่างคุ้มค่า ตัวเลขการติดเชื้อก็จะ
กลับมาน้อย แล้วเราก็จะเห็นผลในระยะ
ที่ 2 อีก 14 วัน เราก็จะมีพื้นที่ที่จะไป
ได้มากขึ้นกว่านี้อีก ซึ่งเกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือของทุกคน 100% ที่จะมีผล
สำคัญสูงมาก” โฆษก ศบค. กล่าว

เมื่อถามว่า หากหลังจากนี้
ถ้าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลังการผ่อนปรน
มาตรการต่างๆ จะถูกตรึงหรือยกเลิก
หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ศบค.
จะเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติ ทั้งด้าน
พฤติกรรมหลังผ่อนปรนและชุดข้อมูลการ
ติดเชื้อหรือการยืนยันเชื้อจากการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ถ้ามีข้อมูลสองส่วน
นี้ประกอบกันแล้วพบว่า เมื่อผ่อนปรน
แล้วตัวเลขการติดเชื้อยังเท่าเดิมหรือ
ลดลง มาตรการการผ่อนปรนจะถูกขยับ
ต่อไป แต่ในทางกลับกันหากพบว่าตัวเลข
ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น มาตรการก็ต้องทบทวน
การให้หยุดหรือกลับไปเป็นการบังคับ
แบบเดิม หรือมีข้อจำกัดต่างๆ มากมาย
ดังนั้นสิ่งที่ทำวันนี้ เพื่อให้ทุกคนไม่ป่วย
และไม่เสียชีวิตจากโรคนี้ สิ่งที่เราร่วมมือ
กันมา 1 เดือน มีความหมายกับทุกคน
มาก ดังนั้น 14 วัน หลังจากนี้ก็มีความหมาย
มากเช่นกัน ซึ่งทุกคนก็อยากมีพื้นที่ทำมา
หาเงิน ดังนั้น ขอให้ยึดมาตรการป้องกัน
โรคอย่างเข้มงวด ทั้งผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้กำกับติดตาม
จากภาครัฐ ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องทำไป
พร้อมกัน

ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ (ศปก.ตร.) สรุปลยอดผู้ฝ่าฝืน
พระราชกำหนดบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) เมื่อ
วันที่ 3 พ.ค. เวลา 22.00 น. ถึงวันที่
4 พ.ค. เวลา 04.00 น. โดยเจ้าหน้าที่
ตำรวจได้ตรวจค้นบุคคล 25,029 ราย
และยานพาหนะ รวม 19,138 คัน จับกุม
ผู้ฝ่าฝืนได้ 795 คน ประกอบด้วยผู้ออก
นอกเคสถานโดยไม่มีเหตุอันควร
666 ราย และรวมตัวมั่วสุมในเคสถาน
เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ รวม 129 ราย สาเหตุ
การออกนอกเคสถาน 3 อันดับแรก
ได้แก่ ออกมาทำธุระร้อยละ 33 อื่นๆ
ร้อยละ 29 และเดินทางกลับที่พักร้อยละ 23
มีผู้ถูกตักเตือน 24 คน และถูกดำเนิน
คดี 666 คน

ขณะที่สาเหตุการชุมนุมมั่วสุม
3 อันดับแรก ได้แก่ ดื่มสุราร้อยละ 60

ลักลอบเล่นการพนันร้อยละ 21 และเสพยา
เสพติดร้อยละ 11 มีผู้ถูกดำเนินคดี 129 คน
ทั้งนี้ จังหวัดที่จับกุมผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.
ฉุกเฉินฯ กรณีออกนอกเคสถานสูงสุด
3 อันดับแรก ได้แก่ กทม. 70 คน, ปทุมธานี
64 คน และภูเก็ต 53 คน ผู้ฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

สธ.ชี้สัปดาห์หน้าติดเชื้อพุ่ง ห่วงระบาดรอบ2 อย่าประมาทหลังคลายล็อก

ป่วยรายวันเพิ่มอีก18คน
เป็นต่างด้าวในศูนย์กักกัน
ส่ง40รายที่ยะลาเข้าครอบงำ
หลังผลตรวจรอบ2เป็นลบ
รับฉีดพลาจากเครื่องมือ

สคบ.พบติดเชื้อใหม่ 18 ราย เป็น
ต่างด้าวทั้งหมดในศูนย์กักกันสะเดา
จ.สงขลา ไม่มีคนไทยป่วยเพิ่ม
แจ้งผลตรวจ 40 ราย ในยะลายังไม่
ยืนยัน หลังผลตรวจสองครั้งไม่ตรงกัน
รอส่งรีเซ็ครอบงำ ในห้องแล็บ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนกลาง
ด้านสธ.แจ้งผลตรวจ 40 ราย

▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แหวนห้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

โควิด-19

ที่ยะลาเป็นบวกลง คาดผิดพลาดจากการติดตั้งเครื่องมือในห้องแล็บพื้นที่ อาจปนเปื้อน ทำให้ผลที่ออกมาคลาดเคลื่อน ห่วงหลังผ่อนคลายมาตรการประชาชน การ์ดตก ทำให้ไวรัสโควิด-19 กลับมาระบาดซ้ำ คาดสัปดาห์หน้าพบยอดผู้ป่วยพุ่ง เดือนรอบสองหนักกว่าเดิม อย่าประมาท

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ ไทยมีรายงานผู้ป่วยใหม่ 18 ราย รวมผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 2,987 ราย รักษาหาย 2,740 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 193 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้มีผู้เสียชีวิตคงเดิม รวม 54 ราย

18รายใหม่เป็นต่างด้าวทั้งหมด

ทั้งนี้ จากจำนวนตัวเลขผู้ป่วยใหม่ 18 ราย อยู่ในศูนย์กลางกันด่านสะเดา จังหวัดสงขลา 18 ราย เป็นชาวต่างด้าวทั้งหมด แบ่งเป็นหญิง 17 ราย อายุระหว่าง 13-22 ปี และชาย 1 ราย อายุ 10 ปี ชาวต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมแล้วเจอในศูนย์กลางกัน 60 ราย โดยเมื่อวันที่ 25 เมษายน เผลอไปแล้ว 42 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,987 ราย พบใน 5 จังหวัดสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 1,526 ราย ภูเก็ต 220 ราย นนทบุรี 157 ราย ยะลา 118 ราย และสมุทรปราการ 114 ราย สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 28 วัน มี

34 จังหวัด โดยเพิ่มขึ้น 2 จังหวัด คือ สระบุรี และอุบลราชธานี ส่วนจังหวัดที่มีผู้ป่วยช่วง 28 วัน มี 34 จังหวัด ถือว่าขณะนี้เท่ากันแล้ว

40คนที่ยะลาไม่ติดเชื้อตรวจซ้ำรอบ3

ส่วนกรณีพบผู้สงสัยติดเชื้อในจังหวัดยะลา จากปฏิบัติการตรวจค้นหาเชิงรุกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา 40 รายนั้น นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในจ.ยะลา ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายนนั้น ตรวจทั้งหมด 3,277 คน พบติดเชื้อ 20 คน และสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้ออีก 671 คน จึงตรวจหาเชื้อแล้วพบว่าติดเชื้ออีก 6 คน ซึ่งเป็นที่มาของการติดตามคนอีก 311 คน ที่สัมผัสกับ 6 คนดังกล่าว จนมีข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มใหญ่ 40 ราย แต่ล่าสุดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลา ตรวจทั้ง 40 คนใหม่อีกครั้งปรากฏว่า ทั้ง 40 คน ไม่พบเชื้อโควิด-19

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาสื่อสาธารณสุขจังหวัดยะลาจะส่งเชื้อตรวจแล็บศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา ล่าสุด รพ.ศูนย์ยะลาเพิ่งพัฒนาห้องปฏิบัติการชั้นสูง 2 สัปดาห์ ซึ่งจะมีแล็บศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยงดูแลมาตรฐาน ซึ่งการตรวจทั้ง 40 คนนี้ ได้ส่งตรวจที่แล็บ รพ.ศูนย์ยะลา แต่ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะออกไปก่อน ซึ่งข้อมูลนี้ต้องตรวจสอบกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา โดยผลตรวจสอบเบื้องต้นจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลายืนยันว่า ทั้ง 40 รายไม่ติดเชื้อ ถือว่าตรงกันข้ามกับการตรวจครั้งแรก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เห็นควรว่าการตรวจแค่ 2 แล็บไม่พอ ต้องส่งแล็บส่วนกลาง คือ แล็บกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนั้น วันนี้ ยังไม่ยืนยัน จนกว่าทวนสอบกระบวนการว่า เก็บตัวอย่างถูกต้องหรือไม่ การขนส่งอย่างไร

ยืนยันไม่มีการปกปิดผลตรวจเด็ดขาด

“ดังนั้น 40 รายนี้ยังไม่มีการยืนยันประกาศผลวันนี้ แต่ถ้าผลออกมา

อย่างไร ไม่มีการปกปิดเด็ดขาด เพราะยุคตอนนี้การที่ทราบข้อมูลมากที่สุด ในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านก็ดีที่สุดเท่าที่ช่วยกันได้ รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน ส่วนบุคคลจะช่วยให้จังหวัดประเทศให้เราพ้นจากติดเชื้อไปได้ ซึ่งผลคงจะโดยเร็ว” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

โฆษก ศบค. กล่าวว่า วันเดียวกันนี้ จะมีเที่ยวบินคนไทยที่ตกค้างกลับไทย จากมัลดีฟส์ 131 คน อังกอร์ 162 คน และวันที่ 5 พฤษภาคม จากฝรั่งเศส 16 คน อินเดีย (เจนไน) 220 คน ส่วนคนไทยที่กลับเข้าประเทศผ่านจุดผ่านแดนทางบก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม จากเมียนมา 1 คน มาเลเซีย 387 คน ลาว 54 คน และกัมพูชา 23 คน

ยันคลินิกเสริมสวยยังเปิดไม่ได้

โฆษก ศบค. ยังชี้แจงถึงข้อสงสัยคลินิกเสริมความงามสามารถเปิดได้หรือไม่ว่า ตามข้อกำหนดฉบับที่ 5 (6) ที่ออกมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 ระบุ คลินิกเวชกรรมเสริมความงามเป็นหนึ่งในกิจการที่ต้องมีคำสั่งปิดสถานที่ เพราะมีความเสี่ยงแพร่โรค อยู่ในกลุ่มเดียวกับโรงแรมรีสอร์ท สถานบันเทิงต่างๆ อธิปไตยกรมควบคุมโรคให้ความเห็นว่า เพราะต้องใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ในคลินิกเสริมความงามนาน และเหตุผลความจำเป็นในช่วงเวลานี้ก็ยังไม่จำเป็นน้อย เลขขอให้มาอยู่ในกลุ่มนี้ก่อน ยืนยันว่ายังต้องปิดอยู่

ผลตรวจที่ยะลาผิดพลาดจากเครื่องมือ

ด้านนพ.ไพจิตร วราจิต ที่ปรึกษาสำนักโรคติดต่อทางสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีผลตรวจเชิงรุกในอ.ยะลา จ.ยะลา ให้ผลเป็นบวกหมายถึงพบผู้ติดเชื้อถึง 40 รายว่า จากการตรวจกับพื้นที่แล้ว และการนำตัวอย่างเชื้อของกลุ่มคนทั้งหมดไปตรวจสอบยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดสงขลา อีกครั้ง พบให้ผลเป็นลบ ทั้งนี้ จึงเชื่อว่าผลบวกที่ได้ตอนแรก เป็นผลบวกลง เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งเครื่องสก็ดอาร์เอ็นเอ อาจทำให้มีการปนเปื้อนของเชื้ออื่น ทำให้เกิดผลบวกลง และขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

รอแล็บกรมวิทย์ยืนยันผลตรวจรอบ 3

วันเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีผลตรวจผู้ติดเชื้อโควิด-19 เจริญในระยะเวลา 40 คน คลาดเคลื่อนว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นการค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยมาก่อนหน้านี้ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งล่าสุดยังต้องรอยืนยันผลตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนกลางเสียก่อน หลังจากทีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ระบุว่า ผลตรวจไม่ตรงกับสถานบริการในพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าได้นำคนทั้ง 40 ราย ดังกล่าวมาอยู่ในโรงพยาบาลเฝ้าดูแลอาการใกล้ชิดแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีใครที่มีอาการ และผู้ที่ไม่แสดงอาการจะพบโอกาสติดเชื้อโควิดน้อย

ส่วนการตั้งข้อสังเกตถึงปัจจัยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในภาคใต้ ที่ยังมีตัวเลขที่สูงเมื่อเทียบกับภาพรวมทั้งประเทศ ที่มีแนวโน้มตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงนั้น นพ.โสภณกล่าวว่า ถ้าดูจากตัวเลขของกรม. และปริมณฑล จังหวัดท่องเที่ยว และจังหวัดชายแดน จะพบมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากซึ่งมีปัจจัยร่วมสำคัญประการหนึ่งคือ การเดินทาง การเคลื่อนย้ายของคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น เดือนมีนาคม พบตัวเลขผู้ติดเชื้อจำนวนมากเนื่องจากการเคลื่อนย้ายคน ซึ่งภาคใต้มีคนเดินทางกับจากการประกอบศาสนกิจจำนวนมาก แต่มองอีกมุมก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำมารักษา ซึ่งมีประวัติเดินทางไปมาหาสู่ และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยที่ให้บริการและแรงงานผิวดกกฎหมาย

สร.เดือนปชช.การ์ดตกเสี่ยงระบาดซ้ำ

สำหรับกรณีมีมาตรการผ่อนปรน 6 ประเภทกิจการ/สถานที่ที่เปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมามีต่อมาปรากฏภาพเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์มีคนจำนวนมากเบียดเสียดกันแย่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น นพ.โสภณ

กล่าวว่า หลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการและอนุญาตให้ร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม แสดงให้เห็นว่าประชาชนเริ่มห่อนมาตรการไม่คำนึงถึงการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ซึ่งเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 หากช่วงเวลานั้นมีผู้ป่วยเพียง 1 คน อาจทำให้มีผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดตามมาเป็นจำนวนมาก ประชาชนเดินทางมากขึ้นทำให้เกิดการพบปะกันมากขึ้น จึงมีความเสี่ยงที่จะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า ดังนั้น มาตรการสำคัญที่รัฐบาลแนะนำต้องดำเนินการต่อไป ทั้งสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ กินร้อนช้อนตัวเอง

ห่วงคลายล็อกทำระบาดหนักกว่าเดิม

อย่างไรก็ดี มีคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก (WHO) และไทยว่าไม่ควรประมาทเชื้อโควิด-19 ว่า จะกลับมาระบาดระลอก 2 หรือไม่ ซึ่งหลายประเทศที่ระบาดระลอก 2 จะพบว่า จะมียอดผู้ติดเชื้อมากกว่ารอบแรก และหลายประเทศก็ยังมีการระบาดระลอก 3 ซึ่งก็หวังว่าการผ่อนปรนมาตรการของรัฐครั้งนี้จะไม่นำมาสู่การระบาดระลอก 2 ของไทย ซึ่งเป็นได้ก็เชื่อจะกลับมาใหม่ และถ้ามีผู้ป่วยใหม่รายใหม่เพิ่มก็หวังว่าเป็นผู้ป่วยจำนวนน้อย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการรับมือ โดยผู้ประกอบการต้องลดจำนวนผู้ใช้บริการแต่ละช่วงเวลา พร้อมคัดกรองผู้ที่มีไข้ไม่ให้เข้ามาใช้บริการ รวมถึงจุดจุดเจลแอลกอฮอล์ไว้ด้วย

“ยืนยันสร.มีมาตรการเฝ้าระวังจากกลุ่มที่มีอาการโรคทางเดินหายใจ อาทิ ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสัปดาห์หน้าจะเฝ้าติดตามประเมินดูเปอร์เซ็นต์ว่าจะสัมพันธ์กับผู้ป่วยโควิดหรือไม่ รวมถึงเฝ้าระวังพฤติกรรมของประชาชนเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทางสุขอนามัยส่วนบุคคล หากพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในสัปดาห์หน้า ต้องค้นหาจุดอ่อนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้มากขึ้น โดยจะประเมินผลระยะยาวต่อเนื่อง ยืนยันสร.มีมาตรการเตรียมพร้อม วางแผนรับมือโดยจัดยาต้านไวรัสชุด PPE และอุปกรณ์

รอแล็บกรมวิทย์ยืนยันผลตรวจรอบ 3

วันเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีผลตรวจผู้ติดเชื้อโควิด-19 เจริญในระยะเวลา 40 คน คลาดเคลื่อนว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นการค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยมาก่อนหน้านี้ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งล่าสุดยังต้องรอยืนยันผลตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนกลางเสียก่อน หลังจากทีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ระบุว่า ผลตรวจไม่ตรงกับสถานบริการในพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าได้นำคนทั้ง 40 ราย ดังกล่าวมาอยู่ในโรงพยาบาลเฝ้าดูแลอาการใกล้ชิดแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีใครที่มีอาการ และผู้ที่ไม่แสดงอาการจะพบโอกาสติดเชื้อโควิดน้อย

ส่วนการตั้งข้อสังเกตถึงปัจจัยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในภาคใต้ ที่ยังมีตัวเลขที่สูงเมื่อเทียบกับภาพรวมทั้งประเทศ ที่มีแนวโน้มตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงนั้น นพ.โสภณกล่าวว่า ถ้าดูจากตัวเลขของกรม. และปริมณฑล จังหวัดท่องเที่ยว และจังหวัดชายแดน จะพบมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากซึ่งมีปัจจัยร่วมสำคัญประการหนึ่งคือ การเดินทาง การเคลื่อนย้ายของคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น เดือนมีนาคม พบตัวเลขผู้ติดเชื้อจำนวนมากเนื่องจากการเคลื่อนย้ายคน ซึ่งภาคใต้มีคนเดินทางกับจากการประกอบศาสนกิจจำนวนมาก แต่มองอีกมุมก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำมารักษา ซึ่งมีประวัติเดินทางไปมาหาสู่ และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยที่ให้บริการและแรงงานผิวดกกฎหมาย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ศบค. เล็ง 'เรือนจำ' ถึงความบกพร่อง

อีกกลุ่มเสี่ยง-ต่างด้าว
18 โรอินจาป่วยในที่กัก
ไทยไม่ติดเพิ่ม-ไร้ตาย
หวั่นโควิดโผล่หลังผ่อน
ขายเหล้าอย่างการ์ดตก

สงขลาตั้งโรงพยาบาลสนามสะเดารักษา 18 โรอินจาป่วยโควิด
หมอ สธ. ห่วงแย่งกันซื้อเหล้า (อ่านต่อหน้า 5)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๕)

ต่อจากหน้า 1

ศบค.

ป่วยใหม่ 18 ราย - 'ต่างดาว' ล้วนๆ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล "โควิด-19" ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม มียอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 54 ราย รักษาหายสะสม 2,740 ราย รักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) 193 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มใหม่ 18 ราย เป็นผู้ต้องกักขังต่างดาวทั้งหมดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) นับเป็นรายที่ 2,970-2,987 อยู่ในศูนย์กักกันที่ อ.สงขลา จ.สงขลา เป็นหญิง 17 ราย อายุระหว่าง 13-22 ปี และชาย 1 ราย อายุ 10 ขวบ

"ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่พบในศูนย์กักกันคนเข้าเมือง จ.สงขลา พบเมื่อวันที่ 25 เมษายน จำนวน 42 ราย และพบเพิ่มในวันที่ 4 พฤษภาคม อีก 18 ราย รวมสะสมทั้งหมด 60 ราย ทั้งหมดนี้จะไม่รวมคิดในยอดผู้ป่วยในพื้นที่ของ จ.สงขลา เนื่องจากในพื้นที่มีผู้ป่วยเพียง 44 ราย คิดอัตราป่วยต่อแสนจำนวนประชากร คือ 3.07 เท่านั้น" นพ.ทวีศิลป์กล่าว

พบเชื้อใหม่เป็นชาวโรฮีนจา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณี ศบค.แถลงพบผู้ป่วยยืนยันใหม่ 18 รายนั้น เป็นชาวโรฮีนจาทั้งหมดที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักตัว อ.สงขลา จ.สงขลา แบ่งเป็นผู้หญิง 17 ราย อายุระหว่าง 19-20 ปี และเด็กชายอายุ 10 ขวบ 1 ราย ซึ่งถูกควบคุมตัวพร้อมมารดา แต่มารดาไม่ติดเชื้อ

นพ.อุทิศศักดิ์ หิริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ติดเชื้อเพิ่มอีก 18 คนดังกล่าว ซึ่งทั้งหมดไม่ได้มีอาการป่วยใดๆ แพทย์จึงได้เอกซเรย์ปอด หากพบว่ารายใดเริ่มมีอาการปอดอักเสบหรือปอดบวมก็จะนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลักทันที แต่หากไม่มีอาการเสี่ยงก็จะยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลา

สรุปไทยพบติดเชื้อรวม 68 จว.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศไทย จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ 2,987 ราย พบใน 68 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานครและจ.นนทบุรี 1,697 ราย ภาคกลาง 379 ราย ภาคเหนือ 94 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 706 ราย ผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากที่สุด 99 ปี โดยเฉลี่ยคืออายุ 39 ปี พบผู้ป่วยมากในอายุ 20-29 ปี กรมควบคุมโรคได้จัดอันดับจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 12 ลำดับแรกของประเทศไทย และคิดอัตราส่วนที่ไม่รวมผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกันในสถานที่รัฐบาลจัดให้ (State quarantine) ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร ผู้ป่วยในพื้นที่ 1,526 ราย อัตราส่วน 26.91 (คนต่อแสนประชากร) ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน 14 ราย ภูเก็ต 220 ราย อัตราส่วน 53.22 นนทบุรี 157 ราย อัตราส่วน 12.50 ยะลา ผู้ป่วยในพื้นที่ 118 ราย อัตราส่วน 22.08 ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน 8 ราย สมุทรปราการ 114 ราย อัตราส่วน 8.53 ชลบุรี ผู้ป่วยในพื้นที่ 87 ราย อัตราส่วน 5.62 ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน 4 ราย ปัตตานี ผู้ป่วยในพื้นที่รวม 79 ราย อัตราส่วน 10.95 ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน 12 ราย สงขลา ผู้ป่วยในพื้นที่รวม 44 ราย อัตราส่วน 3.07 ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน 19 ราย และอยู่ที่ศูนย์กักกันคนเข้าเมือง 60 ราย รวม 79 ราย เชียงใหม่ 40 ราย อัตราส่วน 2.26 ปทุมธานี 39 ราย อัตราส่วน 3.38 นราธิวาส ผู้ป่วยในพื้นที่รวม 28 ราย อัตราส่วน 3.48 ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกัน 5 ราย นครปฐม 22 ราย อัตราส่วน 2.40 และอยู่ในจังหวัดอื่นๆ 21 ราย ส่วนผู้ป่วยอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐบาลจัดไว้จำนวน 84 ราย และเป็นกลุ่มแรงงานใน จ.สงขลา 60 ราย

ผู้ป่วยจว. 2 กลุ่มแรกเริ่มดีขึ้น

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า การแยกจังหวัดที่รับรักษาผู้ป่วยยืนยันรายใหม่จำแนกตามระยะเวลาการรายงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 สิ้นสุดแล้ว มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 28 วันที่ผ่านมา 34 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุพรรณบุรี เชียงใหม่ นครสวรรค์ พะเยา พิษณุโลก ลำปาง เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี

กลุ่มที่ 2 สิ้นสุดแล้ว ไม่มีรายงานผู้ป่วยช่วง 28 วันที่ผ่านมา 34 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน

ตาก ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษหนองคายหนองบัวลำภูอำนาจเจริญอุดรธานี และอุบลราชธานี

กลุ่มที่ 3 สีเขียว ไม่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อน มีจำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ตราด สิงห์บุรี อ่างทอง กำแพงเพชร น่าน พิจิตร บึงกาฬ ระนอง และสตูล (เป็นผู้ที่อยู่ในสถานที่รัฐบาลจัดไว้ State quarantine)

"จะพบว่า 2 กลุ่มแรก มีจำนวนผู้ป่วยที่ 34 รายเท่ากันและมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ นี่คือผลของการทำงานเมื่อ 7-14 วันก่อน" นพ.ทวีศิลป์กล่าว

ไทยติดเชื้อมากขึ้นที่ 61 ของโลก

นพ.ทวีศิลป์แถลงว่า สถานการณ์ทั่วโลก 208 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ที่ 61 และพบผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกสะสมรวม 1,566,111 ราย อากาศหนัก 50,046 ราย รักษาหายแล้ว 1,153,420 ราย เสียชีวิต 248,285 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา 1,188,122 ราย เสียชีวิต 68,598 ราย 2.สเปน 247,112 ราย เสียชีวิต 25,264 ราย 3.อิตาลี 210,717 ราย เสียชีวิต 28,884 ราย 4.อังกฤษ 186,599 ราย เสียชีวิต 28,436 ราย 5.ฝรั่งเศส 168,693 ราย เสียชีวิต 24,895 ราย 6.เยอรมนี 165,664 ราย เสียชีวิต 6,886 ราย 7.รัสเซีย 134,687 ราย เสียชีวิต 1,280 ราย 8.ตุรกี 126,045 ราย เสียชีวิต 3,397 ราย 9.บราซิล 101,826 ราย เสียชีวิต 7,051 ราย และ 10.อิหร่าน 97,424 ราย เสียชีวิต 6,203 ราย และ ส่วนประเทศจีน ผู้ป่วย 82,880 ราย เสียชีวิต 4,633 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าปากีสถานอยู่ในลำดับที่ 24 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 981 ราย รวมสะสม 20,084 ราย สิงคโปร์ ที่ 26 พบผู้ป่วยรายใหม่ 657 ราย สะสมรวม 18,205 ราย ญี่ปุ่น ที่ 31 พบผู้ป่วยรายใหม่ 306 ราย สะสมรวม 14,877 ราย อินโดนีเซีย ที่ 36 พบผู้ป่วยรายใหม่ 349 ราย รวมสะสม 11,192 ราย เกาหลีใต้ ที่ 37 พบผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย สะสมรวม 10,801 ราย ฟิลิปปินส์ ที่ 41 พบผู้ป่วยรายใหม่ 295 ราย รวมสะสม 9,223 ราย มาเลเซีย ที่ 50 พบผู้ป่วยรายใหม่ 122 ราย รวมสะสม 6,294 ราย

ตกค้างเมืองนอกกลับต่อเนื่อง

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงภารกิจนำคนไทยตกค้างกลับประเทศ ข้อมูลเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม กระทรวงการต่างประเทศ มีผู้เดินทางกลับจาก 1.มัลดีฟส์ เวลา 15.15 น. จำนวน 131 คน เป็นคนตกค้างเนื่องจาก

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ตกค้างเมืองนอกกลับต่อเนื่อง

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวถึงภารกิจนำคนไทยตกค้างกลับประเทศ ข้อมูลเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม กระทรวงการต่างประเทศ มีผู้เดินทางกลับจาก 1.มัลดีฟส์ เวลา 15.15 น. จำนวน 131 คน เป็นคนตกค้างเนื่องจากวีซ่าหมดอายุ 2.ฮ่องกง เวลา 15.55 น. จำนวน 162 คน เป็นคนป่วยและคนตกค้าง ส่วนการเดินทางในวันที่ 5 พฤษภาคม จะมีผู้เดินทางกลับจาก 1.ฝรั่งเศส เวลา 13.35 น. จำนวน 16 คน เป็นคนไทยตกค้าง 2.อินเดีย เมืองเจนไน เวลา 23.55 น. จำนวน 220 คน เป็นนักเรียนและคนทำงาน สรุปข้อมูลผู้เดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน-วันที่ 3 พฤษภาคม มีผู้เดินทางกลับมาแล้ว 4,109 คน จาก 25 ประเทศ/ดินแดน ส่วนคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านจุดผ่านแดนทางบก ข้อมูลเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม รวม 465 คน ผู้ลงทะเบียนไว้ 359 คน และไม่ไดลงทะเบียน 106 คน เดินทางมาจาก 1.เมียนมา 1 คน 2.มาเลเซีย 387 คน 3.สปป.ลาว 54 คน และ 4.กัมพูชา 23 คน ทุกคนเข้าพื้นที่กักกันตัวของรัฐส่วนภูมิภาค (Local quarantine) รายงานสะสมตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน-วันที่ 3 พฤษภาคม จำนวน 7,284 คน

เตือนแห่ซื้อเหล้า-ติดเพิ่มยกเลิก

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวตอบข้อซักถามกรณีประชาชนซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมากจนเกิดภาพความแออัดการรวมกลุ่มมาก ๆ นั้น จะส่งผลต่อการทบทวนมาตรการผ่อนคลายเป็นหรือไม่ ว่า ต้องขอแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่อยู่ในชุดภาพเหล่านั้น อาจจะเป็นตัวอย่างให้เห็นและเป็นข้อเตือนใจในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพราะเพิ่งจะผ่านวันที่ 3 พฤษภาคมที่มีการเริ่มผ่อนคลามาตรการ ต้องพยายามทำความเข้าใจและเข้าใจว่าการปรับพฤติกรรมถ้าทำได้จะปลอดภัย ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ ยึดตามหลักมาตรการ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่าง และควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อลดการแออัดหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลง เป็นมาตรการเป็นข้อกำหนดที่เคยทำมาจนประสบความสำเร็จ ตอนนี้อย่างต้องการความร่วมมือเช่นเดิมให้ได้ 100% เพื่อให้โรคออกจากพื้นที่ประเทศไทย ขอให้ มีรายงานตัวเลขเป็นศูนย์ ติดต่อกันยาวนานอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ เพื่อมั่นใจว่าคนในประเทศไม่มีผู้ติดเชื้อ เมื่อถึงตอนนั้นจะใช้ชีวิตแบบปกติได้และผ่อนคลาตามสถานการณ์แต่ละขั้นไปได้

“ชุดข้อมูลสถิติต่างๆ ศบค.จะจัดชุดข้อมูล จะเก็บรวบรวมเป็นสถิติให้สอดคล้องกับชุดพฤติกรรมที่จะมีการผ่อนปรนและชุดข้อมูลทางการติดต่อต้องเอา 2 ด้านนี้มาดูกัน หากประสบความสำเร็จ แล้วตัวเลขติดเชื่อเท่าเดิม

หรือลดลง น้อยลง มาตรการจะยับยั้งต่อไป แต่หากตัวเลขติดเชื่อเพิ่มขึ้น มาตรการต้องถูกทบทวน มีข้อจำกัดมากมาย ทั้งหมดนี้ทำเพื่อให้ไม่ป่วยและเสียชีวิตจากโรคนี้นี้เพิ่ม 14 วัน ถัดไปจากนี้มีความหมายมาก ขอให้ความร่วมมือตามมาตรการ” โฆษก ศบค.กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวตอบข้อซักถามสถาบันเสริมความงามเปิดให้บริการได้หรือไม่ ว่า ยืนยันว่าตามข้อกำหนดฉบับที่ 5 ที่ออกมาในวันที่ 1 พฤษภาคมนั้น ใน (6) คลินิกเวชกรรมเสริมความงามเป็นหนึ่งในกิจการที่ต้องมีคำสั่งปิดสถานที่ เพราะมีความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุผลเพราะต้องใช้เวลาทำกิจกรรมกิจการนาน และเหตุผลของจำเป็นยังถือว่าค่อนข้างน้อย

สร.เผย 1.-ไทยปลอดครึ่งปท.

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สร.) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า จากการติดตามเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม ประเทศไทยเริ่มพบการระบาดของโรคโควิด-19 ในบางพื้นที่ที่ส่วนใหญ่จัดเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึงจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทราบว่า มีการแพร่ระบาดของโรคก่อนกระจายไปในจังหวัดอื่นๆ หากดูจากกราฟสีของประเทศไทยกลางเดือนมีนาคม พื้นที่สีเขียว คือ พื้นที่ไม่มีผู้ป่วยยืนยันเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากพบผู้ป่วยในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น แต่ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จะพบว่าพื้นที่สีเขียวกลับเพิ่มขึ้น ในขณะนี้กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายสุดท้ายในระยะ 28 วันที่ผ่านมา จำนวน 34 จังหวัด และมีจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยใน 28 วันที่ผ่านมา จำนวน 34 จังหวัด และมีจังหวัดที่ไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยมาก่อนเลยอีก 9 จังหวัด

ดังนั้น การผ่อนปรนมาตรการตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นมา แม้ว่าจะมีการงดให้บริการโดยสาธารณสุขจังหวัด ก็ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่สามารถเดินทางด้วยรถส่วนตัวได้ ก็จะเป็นความเสี่ยงที่เราจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า ดังนั้นมาตรการสำคัญที่รัฐบาลแนะนำยังคงต้องดำเนินการต่อไป

ผ่อนปรนแล้วดูแลตัวเองให้ดี

“จะพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยแล้วมากกว่า 4 สัปดาห์ เป็นสิ่งที่สบายใจได้ในระดับหนึ่งว่าสามารถควบคุมโรคได้ ถ้าหากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมมือกัน แต่ที่สำคัญที่สุดคือประชาชน เมื่อกลับมาเดินทางพบปะกันมากขึ้น มีกิจการที่เปิดให้บริการมากขึ้น ก็จะมีคนเข้าไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆ มากขึ้น จึงต้องมีความระมัดระวัง” นพ.โสภณกล่าว

นพ.โสภณกล่าวว่า กรณีการเปิดให้บริการ 6 กิจการ พบว่าประชาชนเข้าไปใช้บริการมากขึ้นโดยสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้า หากปฏิบัติได้ถึง 100% จะเป็นเรื่องที่ดีมาก รวมเว้นระยะห่างทางสังคมให้ได้ประมาณ 2 เมตร แม้จะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบว่ามีกรณีกลับมาระบาดภายในชุมชนหรือไม่ เนื่องจากมีโอกาสที่เชื้อจะกลับมาระบาดใหม่ เพราะประชาชนพบปะกันมากขึ้น รวมถึงทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน การสังสรรค์ จะเห็นได้ว่าในหลายจังหวัดได้ดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรองผู้ที่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยเพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วยในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและควรปฏิบัติ

เพิ่ม 3 ภาษาช่วยแรงงานต่างด้าว

นพ.โสภณกล่าวว่า มาตรการต่างๆ ในการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื่อรายใหม่ภายในประเทศไทยจะต้องมีการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ 1.เรือนจำ และ 2.ที่พักของแรงงานข้ามชาติ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองเฝ้าระวังในประชาชนกลุ่มนี้ไปแล้วในบางส่วน แต่ยังไม่พบการระบาดหรือเหตุการณ์ผิดปกติ จะตรวจค้นหาคัดกรองใน 2 กลุ่มนี้เพิ่มเติมภายในสัปดาห์หน้า

นพ.โสภณกล่าวว่า กรมควบคุมโรค สายด่วน 1422 โรคโควิด-19 มีการเพิ่ม 3 ภาษาเพื่อแรงงานข้ามชาติ คือ ภาษาลาว ภาษาเมียนมา และภาษากัมพูชา ที่ผ่านมามีการรายงานผู้ป่วยโควิด-19 จาก 3 สัญชาติ จำนวน 24 ราย ตั้ง

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

เน้นการเปิด สายด่วน 1422 โควิด-19 ภาษาสำหรับแรงงานโดยตรงจะทำให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยองค์กรไม่แสวงหากำไร (NGO) เข้ามาทำงานร่วมกับกรมควบคุมโรค มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเพื่อรับสาย ให้คำตอบผู้ใช้งานข้ามชาติที่มีความประสงค์จะทราบข้อมูล โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม มีจำนวน 73 สาย เป็นผู้ใช้ภาษาเมียนมา 50 สาย ลาว 20 สาย และกัมพูชา 3 สาย โดย 5 เรื่องที่สอบถามมากที่สุดคือ 1.สถานการณ์โรค 2.ข้อมูลการข้ามแดน 3.การว่างงานขาดรายได้รวมถึงการตรวจรักษาโรค 4.การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน และ 5.ข้อมูลวัคซีนป้องกันโรคใช้หวัดใหญ่

สธ.รับมืออาหารขาดแคลน

นพ.โสภณกล่าวกรณีประชาชนกังวลว่าโรคติดเชื้อโควิด-19 จะกลับมาแพร่ระบาดระลอกที่ 2 ว่า เป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล และภาคประชาชนจะต้องร่วมมือกันเนื่องจากเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการในการเปิดกิจการ 6 ประเภท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ประชาชนทยอยปะกั้นมากขึ้นในขณะที่เข้าใช้บริการ ตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นการแพร่ระบาดของโรคอีกครั้ง คือ การเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจไม่ได้มีแค่เพียงโรคโควิด-19 เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ในสัปดาห์หน้าสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ คือ 1.หน่วยงานต่างๆ จะเฝ้าระวังโรคที่ติดต่อบนทางเดินหายใจ ต้องตรวจหาเชื้อที่เป็นสาเหตุในการเกิดโรค ติดตามดูจำนวนของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากจำนวนที่สังเกตรวมและคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 2.ดูจากพฤติกรรมประชาชนที่ยังมีการป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดหรือไม่ 3.จำนวนผู้ป่วย

ตนเองอย่างเข้มงวดหรือไม่ 3.จำนวนผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ที่มีการกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อไป และต้องรีบค้นหาสาเหตุ ทบทวนดูว่ามาตรการใดที่มีจุดอ่อนเพื่อจะได้เสริมมาตรการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

“ภาคีรัฐบาลและภาคเอกชนจะต้องจับตามองสถานการณ์ จะต้องประมวลผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และช่วงนี้มีผู้ป่วยอยู่ในสถานพยาบาลน้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมและเมษายน ทางหน่วยงานภาครัฐจึงได้มีการทบทวนมาตรการต่างๆ เมื่อไรก็ตามที่เกิดการระบาดในอนาคตก้าวเกิดขึ้นก็จะมีมาตรการรองรับไว้ ขอให้มั่นใจว่าจำนวนผู้ป่วยที่น้อยลงในระยะนี้ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีนอยใจ มีการวางแผนเพื่อเตรียมรับมือ ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทำให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันโรคไม่ให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น” นพ.โสภณกล่าว

จับฝ่าฝืนเคอร์ฟิวได้อีกเพียบ

วันเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปภ.ตร.) สรุปยอดผู้ฝ่าฝืนพร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม เวลา 04.00 น. ตำรวจได้ตรวจค้นบุคคลรวม 25,029 ราย และยานพาหนะ รวม 19,138 คัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนได้ รวมทั้งสิ้น 795 คน ประกอบด้วยผู้ออกนอกเคสสถานโดยไม่มีเหตุอันควร 666 ราย และรวมตัวมั่วสุมในเคสสถานเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ รวม 129 ราย สาเหตุของการออกนอกเคสสถาน 3 อันดับแรก ได้แก่ ออกมาทำธุระ ร้อยละ 33 อื่นๆ ร้อยละ 29 และเดินทางกลับที่พัก ร้อยละ 23 มีผู้ถูกตักเตือน 24 คน และถูกดำเนินคดี 666 คน

ขณะที่สาเหตุการชุมนุมมั่วสุม 3 อันดับแรก ได้แก่ ตีมัสสุรา ร้อยละ 60 จำนวน 78 ราย ลักลอบเล่นการพนัน ร้อยละ 21 จำนวน 27 ราย และเสพยาเสพติด ร้อยละ 11 จำนวน 14 ราย มีผู้ถูกดำเนินคดี 129 คน ทั้งนี้ จังหวัดที่มีสถิติการจับกุมผู้ฝ่าฝืน พร.ก.ฉุกเฉิน กรณีออกนอกเคสสถาน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 70 คน จังหวัดปทุมธานี 64 คน และภูเก็ต 53 คน

วันเดียวกัน กระทรวงมหาดไทย (มท.) เผยแพร่ข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตเดินทางออกนอกจังหวัดภูเก็ต มีการเดินทางไปยัง 70 จังหวัด 1,941 คน อาทิ นครศรีธรรมราช 370 คน ตรัง 167 คน พังงา 143 คน พัทลุง 117 คน สงขลา 107 กระบี่ 100 คน สุราษฎร์ธานี 78 คน กรุงเทพฯ 76 คน

สปส.ยันมีเงินพอจ่ายเยียวยา

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แถลงว่าผลการดำเนินการจ่ายเงินทดแทนสำหรับผู้ว่างงานโดยเหตุสุดวิสัยนั้น มีผู้ประกันตนมายื่นขอใช้สิทธิ 1,177,841 ราย ยืนยันตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา มีการยื่นชำระรวมถึงบางกรณีไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 219,537 ราย หักลบแล้วจะเหลือผู้มีสิทธิ 958,304 ราย ในจำนวนทั้งหมดนี้จ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา สั่งจ่ายได้แล้วทั้งสิ้น 455,717 ราย เหลืออีก 207,895 ราย ทั้งนี้ การจะจ่ายเงินได้ถูกจ้างด้วยหรือไม่ นายจ้างรับรองให้ถูกจ้างด้วย แต่ขณะนี้ไม่มีลูกจ้างกว่า 294,629 ราย ที่รอนายจ้างรับรองให้ สปส.ขอความร่วมมือนายจ้างรับรองสิทธิให้ลูกจ้างโดยเร็วด้วย นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประสานงานกับนายจ้างให้ช่วยมารับรองสิทธิให้ลูกจ้าง ในจำนวน 4 แสนกว่าราย ที่ได้สั่งจ่ายไปแล้วใช้เงินไปทั้ง

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๕)

สิ้น 2,354 ล้านบาท ยืนยันว่าลบลบเงินเพียงพอ เงินไม่ได้หายไปไหน เป็นเงินของพี่น้องผู้ประกันตน สรุปคือ ในแต่ละวันจะมีการยื่นแจ้งว่างานเข้ามาเฉลี่ยวันละ 30,000 คน ส่วนที่มีข้อสงสัย มีช่องทางโทรศัพท์สายด่วน 1506 จะมีคู่สายกว่า 250 คู่สายในการให้บริการ แต่ช่วงนี้อาจจะช้าบ้างเพราะวันหนึ่งมีคนติดต่อเข้ามาเยอะเพิ่มขึ้นเป็น 11 เท่าตัว ส่วนเรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาลนั้น โรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ กองทุนประกันสังคมดูแลผู้ที่ป่วยเทียบเท่ากับกองทุนข้าราชการ คือจะดูแลอย่างเต็มที่ พร้อมวางระเบียบ และระบบในเรื่องนี้ไว้แล้ว

ฐานค่าจ้างสูงสุดคิดคืนชดเชย

นางพิศมัย นิธิไพฑูริย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า เหตุที่เกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงมีช่องทางให้ลูกจ้างและนายจ้างยื่นเรื่องเข้ามาผ่านระบบอีเซอร์วิส จะมีรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ประกันสังคม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีบางส่วนพบว่ามีนายจ้างบางคนที่ไม่ประกอบกิจการอยู่แต่ลูกจ้างยื่นเข้ามา ดังนั้น ลูกจ้างจึงจะไม่ได้รับสิทธิรับเงิน เนื่องจากยังได้เงินเดือนอยู่ อีกกรณีคือ นายจ้างหยุดกิจการก็จริง แต่ยื่นใช้สิทธิตามมาตรา 75 คือจ่ายเงินร้อยละ 75% ของเงินเดือน ประกันสังคมถือว่าเงินตรงนั้นเป็นค่าจ้างที่ต้องนำส่งสำนักงานประกันสังคม ลูกจ้างจะไม่ได้ใช้สิทธิเยียวยาจากประกันสังคม นอกจากนี้ที่มีการถามเข้ามาว่า เงินเดือนเท่ากัน ทำไมถึงได้รับเงินไม่เท่ากัน ต้องเรียนว่า การวินิจฉัยจ่ายเงินวินิจฉัยตามช่วงเวลาที่มีการยื่นเข้ามา กฎกระทรวงมีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ดังนั้นเรื่องที่ยื่นเข้ามาก่อนวันที่ 17 เมษายนนั้น นำมาวินิจฉัยให้ก่อน ได้ตัดจ่ายเงินให้ไปก่อนอาจจะไม่เท่ากันในครั้งแรกเพราะพิจารณาตามวัน แต่ในครั้งต่อไปจะเท่ากัน และเมื่อนำมารวมกันแล้วลูกจ้างจะได้รับเงินเท่ากัน ส่วนการคำนวณเงินสมทบที่ต้องมาคำนวณรายวันนั้น ใช้ฐานค่าจ้างสูงสุดที่ผู้ประกันตนนำส่งเข้ามาในรอบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ถ้าไม่เท่ากันจะนำมารวมกันแล้วหาร 90 วัน จะเป็นค่าจ้างต่อวัน จึงอาจจะได้ไม่เท่ากัน เพราะมีเงินอื่น ๆ ด้วย เช่น ค่าครองชีพที่รวมเข้ามา

ว.ทดสอบห้องความดันลบศิริราช

นางชุตินา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า วว. ได้รับมอบหมายจาก นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ อว. ให้เข้าร่วมทดสอบ "ห้องความดันลบ" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปรับปรุงห้องผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช ให้เป็นห้องสำหรับแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ ใช้ในการรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อหรือการติดเชื้อในโรงพยาบาล โอกาสนี้ วว. ได้นำความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ 3 หน่วยงานภายใต้สังกัดของ วว. เข้าไปทดสอบห้องผู้ป่วยดังกล่าว ได้แก่ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ผลการทดสอบพบว่า ห้องความดันลบของโรงพยาบาลศิริราชผ่านเกณฑ์การใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

นางชุตินา กล่าวว่า สำหรับห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ เป็นห้องพักสำหรับผู้ป่วยแบบแยกเดี่ยว ที่มีการควบคุมคุณภาพอากาศเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางอากาศภายในสถานพยาบาล หรือพื้นที่ที่ต้องการการควบคุม โดยมีแนวทางการควบคุม เช่น การควบคุมความดันระหว่างพื้นที่ให้ความดันอากาศภายในห้องผู้ป่วยต่ำกว่าภายนอก ส่งผลให้อากาศภายในห้องผู้ป่วยไม่ไหลออกไปภายนอก ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บริเวณอื่นๆ รวมถึงการวัดอัตราการไหลเวียนของอากาศเพื่อให้มั่นใจว่ามีการถ่ายเทของอากาศที่เหมาะสม ไม่มีการสะสมของเชื้อโรค นอกจากนี้การวัดอุณหภูมิ ความชื้นภายในห้องผู้ป่วยเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม ไม่กระทบกับสุขภาพของผู้ป่วยและสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ รวมทั้งอากาศที่ไหลออกจากห้องจะต้องผ่านการกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงเชื้อจากและฆ่าเชื้อในอากาศก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก

ติดเชื้อทั่วโลกทะลุ 3.5 ล้าน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกพุ่งทะยานเกิน 3.5 ล้านรายแล้ว โดย 3 ใน 4 อยู่ในทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา ส่วนผู้เสียชีวิตทั่วโลกรวมกันใกล้แตะ 2.5 แสนราย แม้อัตราการเสียชีวิตและผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกจะเริ่มชะลอตัวลงจากระดับสูงสุดในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ตาม ฝรั่งเศส อิตาลี และ สเปน มีตัวเลขผู้เสียชีวิตในหนึ่งวันลดลงต่ำที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ แต่พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าวิตกอยู่ในละตินอเมริกา แอฟริกา และ รัสเซีย

ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น 3,579,454 ราย สหรัฐมีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 1,188,421 ราย สเปน 247,122 อิตาลี 210,717 อังกฤษ 186,599 ฝรั่งเศส 168,693 เยอรมนี 165,664 รัสเซีย 145,268 ตุรกี 126,045 และ บราซิล 101,826 ราย

ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกมีรวมกัน 248,445 ราย สหรัฐยังมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 68,602 ราย อิตาลี 28,884 อังกฤษ 28,446 สเปน 25,264 และฝรั่งเศส 24,895 บราซิล 7,051 เยอรมนี 6,866 และอิหร่าน 6,203 ราย สำหรับผู้ป่วยที่หายดีแล้วมี 1,154,550 ราย

(อ่านต่อหน้า 7)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

ต่อจากหน้า 5

ศปค.

ตัวเลขผู้เสียชีวิตใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 135 ราย และสเปน 164 ราย ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมา ขณะที่อิตาลีมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 174 ราย ถือว่าต่ำที่สุดในรอบสองเดือน อย่างไรก็ตามในอังกฤษมีผู้เสียชีวิต 315 ราย ซึ่งแม้จะเป็นจำนวนที่ต่ำลงแต่ก็ยังถือว่าสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยขณะนี้อังกฤษถือเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 3 รองจากสหรัฐและอิตาลี

สถานการณ์ที่น่าห่วงกังวลที่สุดคือในรัสเซีย มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 10,633 คน ใน 1 วันที่ผ่านมา ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมในรัสเซียอยู่ที่ 134,687 คน ด้านบราซิล กลายเป็นประเทศที่ 9 ของโลกมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เกินกว่าแสนคน หรือ 101,147 คน หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4,588 คน ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตในบราซิลอยู่ที่ 7,025 ราย

ทรัมป์เชื่อมั่นมะกันผลิตวัคซีน

หลายรัฐของสหรัฐรวมถึงรัฐฟลอริดาจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองบางส่วนในวันที่ 3 พฤษภาคม หลังจากเห็นแนวโน้มผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ลดลง โดยที่นครนิวยอร์ก ศูนย์กลางแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ เตรียมปิดโรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเซ็นทรัลปาร์กหลังจากมีผู้ติดเชื้อในนิวยอร์กลดลง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐกล่าวทางสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์ว่า เชื่อว่าอาจจะไม่มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐจำนวนมากถึง 100,000 รายได้ จากที่ปลายสัปดาห์ก่อนทรัมป์เพิ่งแสดงความหวังว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตในสหรัฐจะไม่ถึง 1 แสนราย และในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นทรัมป์ยังเพิ่งประเมินเองว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐน่าจะอยู่ที่ระหว่าง 6-7 หมื่นรายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ยังกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าสหรัฐจะมีวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ออกมาใช้ในประเทศได้ภายในสิ้นปีนี้ โดยทรัมป์กล่าวว่ามีความสุขหากมีประเทศใดเอาชนะทีมนักวิจัยสหรัฐในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขึ้นมาได้จะยินดีด้วย เพราะอยากได้วัคซีนที่ใช้ได้ผล นอกจากนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเรียกร้องให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยกลับมาเปิดเรียนการสอนได้ภายในเดือนกันยายนนี้ด้วย

มะกันยันโควิดมาจากจีน

นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ยืนยันว่าหลักฐานสำคัญชี้ชัดว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีต้นกำเนิดมาจากห้องทดลองในจีน แต่เขากล่าวไม่ได้คัดค้านข้อสรุปของหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐที่ยืนยันว่าไวรัสดังกล่าวไม่ได้ถูกผลิตขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์

"มีข้อมูลที่สำคัญจำนวนหนึ่งว่ามาจากห้องทดลองในนครอู่ฮั่น" ปอมเปโอกล่าวให้สัมภาษณ์ในรายการของสถานีโทรทัศน์เอบีซี แต่การให้สัมภาษณ์ขัดแย้งกับแถลงการณ์หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ยืนยันว่าไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าไวรัสโคโรนาเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์หรือมาจากการดัดแปลงทางพันธุกรรม ถือเป็นกรณีการตัดตอนทฤษฎีสมคบคิดที่นักเคลื่อนไหวต่อต้านจีนและกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์พยายามจะนำเสนอว่าเป็นผู้พัฒนาไวรัสดังกล่าวเพื่อใช้เป็นอาวุธชีวภาพ

อียูหนุนระดมเงินพัฒนาวัคซีน

ชาวยุโรปหลายล้านคนเริ่มพ้นจากการถูกจำกัดการเคลื่อนไหวอย่างเข้มงวด หลังจากหลายชาติยุโรป รวมถึงอิตาลี มีรายงานผู้เสียชีวิตและติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดชาติหนึ่งของยุโรป เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลงวันเดียวกัน จากปิดเมืองเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคมาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ทางอิตาลีอนุญาตให้ประชาชนทำกิจกรรมในสวนสาธารณะและไม่เยี่ยมเยียนครอบครัวญาติที่นอกรั้วบ้านครั้งแรก ส่วนภาครัฐก็ยกย่องร้านค้าส่งและร้านอาหารที่เป็นกาให้ซื้อกลับบ้านก็กลับมาเปิดให้บริการได้ภายใต้การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด และสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสเปนให้ประชาชนทำกิจกรรมตามสวนสาธารณะต่างๆ ได้ ส่วนรัฐบาลอังกฤษระบุว่าจะค่อยๆ ผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองไปตามลำดับ

ผู้นำชาติยุโรปต่างสนับสนุนความริเริ่มของสหภาพยุโรป (อียู) ที่จะให้มีการระดมเงินทุน 7,500 ล้านยูโร หรือราว 270,000 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนในการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยนายจูเซปเป คอนเต นายกรัฐมนตรีอิตาลี ประธานาธิบดีเอมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส และนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ระบุสนับสนุนการระดมเงินทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาวัคซีนดังกล่าว

โดยชี้ว่าการระดมเงินสนับสนุนจะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนระหว่างนักวิทยาศาสตร์ หน่วยงานบังคับใช้กฎระเบียบ ภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ องค์การการกุศลต่างๆ จนถึงผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสาธารณสุข ในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 พร้อมระบุเตือนด้วยว่ายังมี ความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายอีกมากในการผลิต ทำให้มีการใช้ประโยชน์ สามารถเข้าถึงและซื้อหาวัคซีนดังกล่าวได้ในทั่วโลกอย่างทั่วถึง

อังกฤษทุ่มคิดวัคซีนมหาศาล

สำหรับการจัดประชุมทางออนไลน์ในการระดมเงินสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนในวันวันที่ 4 พฤษภาคม ตามเวลาท้องถิ่น หลายชาติยุโรปเป็นเจ้าภาพร่วม ก่อนจะมีการประชุมสุดยอดว่าด้วยวัคซีนโลกในวันที่ 4 มิถุนายนนี้ โดยนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวก่อนหน้านี้ว่า อังกฤษจะประกาศระดมเงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยวัคซีน ทดลองและใช้รักษาจำนวน 388 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินสนับสนุนมูลค่า 744 ล้านปอนด์ ที่จะใช้ในการร่วมต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ส่วนนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรกล่าวว่า การพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 อาจจะต้องใช้เวลาหลายปี อาจล้มเหลวเกิดขึ้นได้จากที่ได้เห็นมาบ้างแล้วกับวัคซีนบางตัว

ญี่ปุ่นต่อเวลาใช้ฉุกเฉินถึง31พ.ค.

นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ประกาศขยายเวลาการใช้สถานการณ์ฉุกเฉินครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม หลังจากได้รับเสียงทักท้วงร้องเตือนจากเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลว่ายังเร็วเกินไปที่ญี่ปุ่นจะคลายมาตรการ ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า 15,000 ราย และเสียชีวิต 510 ราย นายอาเบะกล่าวว่า จะขยายเวลาใช้สถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ให้มีผลต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม จะมีผลครอบคลุมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นอาจจะพิจารณายกเลิกการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินก่อนวันที่ 31 พฤษภาคมได้ ขึ้นอยู่การตัดสินใจของคณะผู้เชี่ยวชาญที่ตั้งอยู่บนฐานการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ระบาดในพื้นที่ต่างๆ เด็กนักเรียนหลายล้านคนในประเทศเวียดนามเริ่มกลับมาเรียนหนังสือกันตามปกติแล้วในวันที่ 4 พฤษภาคม หลังจากเวียดนามไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ในชุมชนต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 17 จนถึงขณะนี้เวียดนามมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมอยู่ที่ 271 ราย และยังไม่มียุติการผู้เสียชีวิต และที่นิวซีแลนด์ ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

ในชุมชนต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 17 จนถึงขณะนี้
นี้เวียดนามมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมอยู่ที่
271 ราย และยังไม่มียอดผู้เสียชีวิต และที่
นิวซีแลนด์ ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ราย
ใหม่เป็นครั้งแรก นับจากพบการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ในประเทศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม
ที่ผ่านมา และมีขึ้นยังไม่ถึง 1 สัปดาห์ หลังจาก
รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศยกเลิกมาตรการปิด
เมืองอันเข้มข้นหลังจากเล็งเห็นว่าควบคุม
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ
ไว้ได้แล้ว นิวซีแลนด์มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่
1,487 ราย และมีผู้เสียชีวิต 20 ราย